



BAPTIST HEALTH®

Policy		
Category BH Board	Orig. Effective Date 4.1.2006	Revised & Effective 5.1.2007
Policy # 11165.13	Appendix B Revised	
	3.17.2017	6.1.2018
	8.9.2017	9.1.2018
	9.1.2017	12.1.2018
	12.6.2017	9.1.2019
3.1.2018	12.1.2019	3.31.2015
Pages 32		6.1.2015
		9.01.2016
		9.01.2020
		9.01.2021

TIÊU ĐỀ/CHỦ ĐỀ	Trợ giúp tài chính, thanh toán hóa đơn và thâm ngân
----------------	---

MỤC ĐÍCH	Để phác thảo chính sách hỗ trợ tài chính, thanh toán và thu tiền phù hợp với mục đích và sứ mệnh từ thiện của Baptist Health bằng cách thể hiện di sản Kitô giáo của Baptist Health về dịch vụ và bằng cách nâng cao sức khỏe của người dân và cộng đồng mà Baptist Health phục vụ.
PHẠM VI	Tất cả các bệnh viện Baptist Health [BH], bao gồm Baptist Health Corbin, Baptist Health Floyd, Baptist Health Hardin, Baptist Health La Grange, Baptist Health Lexington, Baptist Health Louisville, Baptist Health Madisonville, Baptist Health Paducah và Baptist Health Richmond.
QUYỀN HẠN	Baptist Health System Board of Directors

CHÍNH SÁCH

Thiết lập và thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính

Ban Giám đốc BH đã thông qua Chính sách Hỗ trợ Tài chính [FAP] này, cũng bao gồm Chính sách Thanh toán và Thu tiền. FAP này sẽ áp dụng cho từng bệnh viện Baptist Health (BH), bao gồm BH Corbin, BH Floyd, BH Hardin, BH La Grange, BH Lexington, BH Louisville, BH Madisonville, BH Paducah và BH Richmond.

FAP này sẽ được thực hiện và được liên tục thực hiện bởi mỗi bệnh viện BH và sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc y khoa cần thiết do BH cung cấp (**Xem Phụ lục A** về các định nghĩa về "chăm sóc y khoa cần thiết" và các điều khoản chính được đề cập trong chính sách này). Chính sách có hiệu lực kể từ ngày người nộp đơn đã nộp đầy đủ đơn xin sẽ được áp dụng.

FAP này sẽ chỉ áp dụng và chi trả cho trường hợp khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác do mỗi bệnh viện BH cung cấp. FAP này sẽ không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, những người lập hóa đơn riêng và những người cung cấp dịch vụ trong mỗi bệnh viện BH, tuy nhiên, các nhóm bác sĩ có

thể có các chính sách riêng của họ. Danh sách các nhà cung cấp mà FAP này không áp dụng sẽ được đính kèm dưới dạng phụ lục của FAP này (Phụ lục B). Các bản sao giấy tờ của danh sách này sẽ được cung cấp miễn phí tại phòng cấp cứu và tại các địa điểm đăng ký, dịch vụ khách hàng và tư vấn tài chính trong BH và một bản sao cũng sẽ có trên trang web của BH. Danh sách này sẽ được cập nhật bởi ban quản lý ít nhất là trong chu kỳ ba tháng.

Tiêu Chuẩn để nhận FAP

Chương trình cuối cùng: Trước khi nộp đơn xin phải hội đủ điều kiện để nhận FAP, bệnh nhân được khuyến khích liên hệ với ban Tư vấn Tài chính BH để xác định xem họ có đủ điều kiện tham gia các chương trình khác có thể cung cấp cho việc thanh toán các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc y tế cần thiết. Là điều kiện tiên quyết để đăng ký hỗ trợ theo FAP, bệnh nhân phải sử dụng và tận dụng hết các nguồn lực chăm sóc sức khỏe khác có sẵn cho họ. FAP không phải là người trả tiền và luôn là chương trình cuối cùng sau khi dùng hết tất cả các lựa chọn để trả tiền và chương trình hỗ trợ khác đã hết, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Phạm vi bảo hiểm (tất cả các bảo hiểm áp dụng phải được xuất trình cho BH để nộp và mọi khoản thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân liên quan đến tài khoản BH phải được chuyển cho BH);

Tài sản sức khỏe cá nhân, bao gồm Tài khoản chi tiêu cho y tế [HSA], Tài khoản bồi hoàn trả chi phí cho sức khỏe [HRA], Tài khoản chi tiêu linh hoạt cho chăm sóc sức khỏe [FSA], v.v. (toàn bộ số tiền đầy đủ có thể truy cập được cho các dịch vụ liên quan đến BH phải được nộp lại cho BH); Medicaid (BH yêu cầu tất cả bệnh nhân, cho dù có bảo hiểm hay không, phải nộp đơn xin Medicaid hoặc xuất trình bằng chứng cho thấy mình không hội đủ điều kiện nhận Medicaid trước khi nộp đơn cho FAP, và sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà thầu và / hoặc nhân viên sẽ giúp đỡ trong quá trình này);

Các chương trình trợ giúp của chính phủ như Chương trình Chăm sóc Bệnh viện Kentucky [KHCP]; Quỹ Y tế Kentucky và Cuộc đua gây quỹ; Quỹ từ thiện Trường Chúa Nhật; và Các chương trình hỗ trợ được tài trợ bởi các công ty cung cấp dược phẩm và y tế.

Khi đã cạn kiệt hết các nguồn thanh toán trả tiền có sẵn, bệnh nhân hoặc là người bảo lãnh có thể tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính thông qua FAP (Xem Phương Pháp để nộp đơn xin FAP).

Xác định tính đủ điều kiện

Khi Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đã nộp đơn xin trợ giúp theo FAP, đại diện của BH sẽ xác định xem họ có đủ điều kiện cho FAP hay không dựa trên thông tin được cung cấp trong Đơn FAP và tất cả những tài liệu đòi hỏi cần thiết khác đều phải được cung cấp đầy đủ như một phần của đơn xin FAP.

Xét duyệt lại những thông tin được cung cấp trong đơn FAP, các tài liệu đính kèm theo và so sánh các thông tin đó với sự hướng dẫn về sự trợ cấp cho người đói nghèo của Liên bang, các đại diện của BH sẽ xác định mức độ hỗ trợ sẵn có cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh dựa theo FAP.

BH sẽ không từ chối hỗ trợ theo FAP dựa trên việc một cá nhân không cung cấp thông tin hoặc tài liệu mà trong quá trình nộp đơn FAP không đòi hỏi cá nhân đó phải nộp.

Phụ cấp Hỗ trợ Bên ngoài FAP: BH có thể sử dụng lý do hợp lý để chấp thuận giúp đỡ cho những người không hội đủ được điều kiện của chính sách này khi sự chấp thuận được chứng minh bởi các yếu tố khác cần được xem xét. Các yếu tố như vậy có thể bao gồm bệnh trầm trọng dẫn đến một số lượng lớn hóa đơn y tế không có bảo hiểm, đáp ứng các yêu cầu để nhận tặng các loại thuốc hoặc thiết bị có giá cao khi làm như vậy là một trong mối quan tâm tổng thể tốt nhất của bệnh viện và bệnh nhân hoặc những nhu cầu bất thường nào khác.

Tính đủ điều kiện giả định FAP: BH có thể xác định tình trạng hội đủ điều kiện FAP dựa trên thông tin khác với thông tin do Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh cung cấp hoặc dựa trên quyết định trước đó về tính đủ điều kiện FAP. Trong trường hợp mà Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh được xác định là đủ điều kiện nhận ít hơn mức hỗ trợ rộng rãi nhất hiện có theo FAP, BH sẽ cung cấp thông báo theo Chính sách Thanh toán hóa đơn và Thu thập dưới đây vì nó liên quan đến Tính đủ điều kiện Giả định.

Tài liệu chấm điểm điểm tử: Khi Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh không có bảo hiểm không hoàn thành đơn FAP hoặc không cung cấp tài liệu về tài chính bắt buộc cần thiết để xác định tình trạng hội đủ điều kiện, tài khoản có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng Tài nguyên Chấm điểm Điện tử bên ngoài (“ESR”) lấy điểm dựa trên lịch sử báo cáo tín dụng. Nếu điểm ESR cho thấy khả năng cao tài khoản sẽ đủ điều kiện cho FAP, tài khoản không được bảo hiểm sẽ được giảm giá FAP phù hợp với chính sách này. Một khi điểm ESR đã được chỉ định cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh, điểm số đó có thể được BH sử dụng với mục đích xác định tính đủ điều kiện giả định trong một khoảng thời gian hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng ESR không cần thiết.

Xác định tính đủ điều kiện trước: BH cũng có thể sử dụng quyết định trước về tính đủ điều kiện FAP để xác định một cách giả định xem cá nhân có đủ điều kiện FAP hay không.

Khoảng thời gian hoạt động của năm dương lịch hiện tại: Thông tin và tài liệu được cung cấp trong đơn đăng ký FAP có giá trị nhằm mục đích xác định khả năng hội đủ điều kiện FAP trong năm hiện tại kể từ ngày đơn đăng ký được BH chấp thuận lần đầu tiên.

Sau thời gian đó, một đơn FAP mới sẽ được yêu cầu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bổ sung nào về tính đủ điều kiện, trừ khi các trường hợp đảm bảo một cách hợp lý, dựa trên quyết định của ban quản lý BH, rằng đơn đăng ký được chấp thuận trước thời hạn vẫn tiếp tục có hiệu lực với mục đích xác định tính đủ điều kiện FAP.

Điều chỉnh Đơn xin thay đổi FAP: Nếu có sự thay đổi về nguồn tài chính yêu cầu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh phải hoàn thành đơn đăng ký FAP được cập nhật, hoặc đơn nộp trong năm hiện tại đã hết hạn, và việc cập nhật dẫn đến kết quả của sự thay đổi trong việc hội đủ điều kiện, thì xác định tính đủ điều kiện mới sẽ được áp dụng cho bất kỳ một tài khoản nào đã có sẵn trong thời điểm thay đổi tình trạng hội đủ điều kiện.

Mức độ giảm giá cho bệnh nhân và Người bảo lãnh hội đủ điều kiện

Giảm giá cho người không có bảo hiểm và người có bảo hiểm thấp: Tất cả các bệnh nhân không có bảo hiểm đang được chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế đều được giảm giá từ các khoản phí gộp chung lại để hạn chế bớt trách nhiệm với các phí khoản trong hóa đơn bởi [AGB] của mỗi bệnh viện. Những bệnh nhân có bảo hiểm đang được chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế không được chính sách bảo hiểm của bệnh nhân cho phép cũng có thể được giảm giá từ các khoản phí tổng gộp sẽ giới hạn trách nhiệm thanh toán đối với số tiền thường được lập hóa đơn [AGB] cho mỗi bệnh viện.

Ít hơn hoặc bằng 300% Hướng dẫn về Nghèo đói của Liên bang (Hỗ trợ FAP đầy đủ):

Dựa trên thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký FAP và / hoặc thông qua quy trình đủ điều kiện giả định, Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có Thu nhập cộng với Tài sản lưu động nhỏ hơn hoặc bằng 300% Hướng dẫn về Nghèo đói Liên bang hiện tại tùy thuộc về số người trong gia đình của mình để đủ điều kiện được giảm giá toàn bộ theo FAP sau khi tất cả các nguồn lực chăm sóc sức khỏe khác đã được sử dụng và cạn kiệt (cho đến thời điểm đó, đơn đăng ký sẽ được chờ xử lý). Chiết khấu FAP đầy đủ thể hiện bằng cách lấy tổng số các chi phí trừ đi số tiền được thanh toán bởi tất cả các nguồn lực chăm sóc sức khỏe khác và, nếu có, mọi khoản chiết khấu không có bảo hiểm hoặc chiết khấu theo hợp đồng với người thanh toán bên thứ ba. Việc hoàn lại tiền sẽ được thực hiện nếu bệnh nhân phải trả nhiều hơn số tiền còn nợ theo cách tính này.

Giữa 300% đến 1200% của Hướng dẫn Đói nghèo Liên bang (Hỗ trợ FAP một phần của FAP):

Dựa trên thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký FAP và/hoặc thông qua quy trình đủ điều kiện giả định, Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có Thu nhập cộng với Tài sản lưu động từ 300% đến 1200% và có tổng nghĩa vụ tài chính trong một năm dương lịch đối với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế bởi BH vượt quá 10% tổng Thu nhập cộng với Tài sản lưu động kết hợp. Chiết khấu FAP thể hiện tổng chi phí trừ đi số tiền mà tất cả các nguồn chăm sóc sức khỏe khác thanh toán, mọi khoản chiết khấu không có bảo hiểm hoặc chiết khấu theo hợp đồng với người thanh toán bên thứ ba và bất kỳ số tiền nào mà bệnh nhân nợ lên đến ngưỡng 10%.

Việc hoàn lại tiền sẽ được thực hiện nếu bệnh nhân trả nhiều hơn số tiền còn nợ theo cách tính này. Tính đủ điều kiện theo phần này chỉ áp dụng cho các dịch vụ mà nghĩa vụ tài chính vượt quá 10% tổng thu nhập cộng với Tài sản lưu động kết hợp trong năm dương lịch và chỉ cho các dịch vụ vượt quá ngưỡng cửa.

Ví dụ, vào năm 2021, mức nghèo của một người là \$12.880. Nếu một bệnh nhân độc thân nộp đơn xin hỗ trợ vào năm 2021 có thu nhập cộng với Tài sản lưu động tổng cộng bằng 400% mức

nghèo (\$51,520), bệnh nhân sẽ nợ tối đa là \$5,520 vào năm 2020. Nếu số dư còn lại của bệnh nhân dưới \$5,520, bệnh nhân sẽ không nhận được giảm giá. Nếu tổng số tiền mà bệnh nhân nợ lớn hơn \$ 5,520, nghĩa vụ còn lại trên \$ 5,520 sẽ được giảm giá.

Hơn 1200% của Hướng dẫn Đối nghèo của Liên bang (Hỗ trợ một phần FAP):

Những người có Thu nhập cộng với Tài sản lưu động lớn hơn 1200% và có tổng nghĩa vụ tài chính trong năm dương lịch cho việc chăm sóc khẩn cấp hoặc y tế cần thiết do BH cung cấp vượt quá 20% tổng Thu nhập cộng với Tài sản lưu động của họ sẽ được chiết khấu tương đương với khoản tài chính số tiền nghĩa vụ vượt quá 20% tổng Thu nhập cộng với Tài sản lưu động. Chiết khấu FAP thể hiện tổng chi phí trừ đi số tiền mà tất cả các nguồn chăm sóc sức khỏe khác thanh toán, mọi khoản chiết khấu không có bảo hiểm hoặc chiết khấu theo hợp đồng với người thanh toán bên thứ ba và bất kỳ số tiền nào mà bệnh nhân nợ lên đến ngưỡng 20%. Việc hoàn lại tiền sẽ được thực hiện nếu bệnh nhân trả nhiều hơn số tiền còn nợ theo cách tính này. Tính đủ điều kiện theo phần này chỉ áp dụng cho các dịch vụ mà nghĩa vụ tài chính vượt quá 20% tổng thu nhập cộng với Tài sản lưu động kết hợp trong năm dương lịch và chỉ cho các dịch vụ vượt quá ngưỡng cửa .

Giới hạn tính phí (Giới hạn số tiền thường được lập hóa đơn - “AGB”): Trong mọi trường hợp, một cá nhân được xác định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ FAP toàn bộ hoặc một phần sẽ bị tính phí cao hơn cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác so với AGB được thanh toán cho những cá nhân có bảo hiểm chi trả cho dịch vụ chăm sóc đó.

Phương pháp tính Phần trăm AGB: BH sử dụng Phương pháp Nhìn lại để tính AGB và áp dụng một tỷ lệ phần trăm trung bình duy nhất như AGB. BH tính AGB riêng biệt cho từng bệnh viện BH bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm phí trọng lượng bình quân được phép sử dụng dữ liệu có sẵn cung cấp tỷ lệ phí được phép tính trên các tài khoản cho tất cả các công ty bảo hiểm tư nhân và phí dịch vụ của Medicare trong khoảng thời gian mười hai tháng trước đó-năm tài chính hiện tại. Mỗi bệnh viện BH phải đảm bảo rằng tỷ lệ phần trăm AGB được áp dụng với mục đích hạn chế phí cho các cá nhân đủ điều kiện FAP vào ngày thứ 120 sau khoảng thời gian mười hai tháng được sử dụng để tính tỷ lệ phần trăm AGB.

Phần trăm AGB: Phần trăm AGB và mô tả các phép tính có thể dễ dàng nhận được bằng văn bản và miễn phí bằng cách truy cập địa chỉ trang web hoặc các địa điểm thực tế, hoặc gọi đến số điện thoại, được chỉ định trên hóa đơn thanh toán của bệnh nhân.

Loại trừ cụ thể

Chăm sóc chọn lọc: Chăm sóc chọn lọc (bao gồm nhưng không giới hạn đối với phẫu thuật thẩm mỹ chọn lọc, thụ tinh trong ống nghiệm, phẫu thuật cắt bớt hệ thống tiêu hóa và một số lớp) không đủ điều kiện để được giảm giá theo FAP.

Số tiền Trách nhiệm cho Bệnh nhân Medicaid: Phần FAP của chính sách này không áp dụng cho số tiền trách nhiệm còn thiếu phải trả của bệnh nhân (ví dụ, đồng trả tiền (co-pays), tiền khấu trừ (deductibles), và đồng bảo hiểm (co-insurances) do những người thụ hưởng Medicaid.

Phương pháp xin Hỗ trợ Tài chính

Lấy đơn FAP: Bản sao của chính sách này, được tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và đơn đăng ký sẽ được cung cấp miễn phí tại phòng cấp cứu và tại các địa điểm đăng ký, dịch vụ khách hàng và tư vấn tài chính trong BH. Mẫu đơn đăng ký FAP sẽ bao gồm thông tin liên lạc, bao gồm số điện thoại và địa điểm thực tế, của văn phòng Tư vấn Tài chính, là văn phòng sẽ cung cấp cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh thông tin về FAP và hỗ trợ qua quá trình nộp đơn FAP.

Hoàn thành Đơn đăng ký FAP: Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh phải nộp đơn đã hoàn chỉnh bằng văn bản cho nhân viên bệnh viện thích hợp. Đơn đăng ký bao gồm tất cả các cá nhân trong Hộ gia đình như được xác định trong chính sách này. Nó bao gồm nhưng không giới hạn:

Thu nhập hàng năm từ tất cả các nguồn trong năm trước;

- Thu nhập dự kiến từ tất cả các nguồn cho năm hiện tại;
- Tất cả các tài nguyên y tế và bằng chứng về việc áp dụng các nguồn lực sẵn có;
- Tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt (bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phiếu; quỹ tương hỗ, CD hoặc các khoản đầu tư khác);
- Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA) và Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt (FSA) và các tài nguyên chăm sóc sức khỏe tương tự;
- Thành phần gia đình; và
- Bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tình trạng tài chính hoặc hoàn cảnh của gia đình sẽ hữu ích trong việc xác định sự phù hợp của hoạt động chăm sóc từ thiện.

Đính kèm Thông tin Bổ sung vào Mẫu Đơn đăng ký FAP: Đi kèm với mẫu đơn FAP là một danh sách kiểm tra xác định các thông tin khác được yêu cầu phải gửi cùng với mẫu đơn, nếu có thể áp dụng, để xác minh thông tin được cung cấp. Những thông tin bổ sung đó sẽ được yêu cầu từ các cá nhân trong Hộ gia đình như được định nghĩa trong chính sách này. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tất cả các trang của tờ khai thuế Tiểu bang và Liên bang đã nộp hoặc gần đây nhất (hai năm gần đây nhất nếu là doanh nghiệp tự do), bao gồm cả bản sao của W-2. Khai thuế là bắt buộc nếu chúng được IRS ủy quyền hoặc các hướng dẫn của tiểu bang yêu cầu, ngay cả khi chúng chưa được nộp trước đó. Đối với những người nộp thuế đã tìm cách gia hạn, phải nộp W-2, cần nộp bản sao của các yêu cầu gia hạn và tờ khai thuế của năm trước;
- Mẫu 4506-T IRS đã hoàn thành và ký tên;

- Hai cuốn phiếu lương gần đây nhất và bằng chứng thu nhập khác từ tất cả các nguồn thu nhập (phải cung cấp nguồn thu nhập bao gồm tất cả các chi phí đã nêu và tiền đặt cọc đều phải báo cáo);
- Hai bảng sao kê ngân hàng gần đây nhất từ tất cả các tài khoản với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào giải thích nguồn gốc của mỗi khoản tiền gửi không được đề cập đến bằng chứng thu nhập ở trên. Tất cả các trang được đánh số, bao gồm cả trang trống và trang séc phải được đưa vào, và không có thông tin nào được đánh dấu hoặc biên tập lại;
- Hai bảng sao kê tài khoản đầu tư gần đây nhất từ tất cả các tài khoản (bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, CD, HSA, HRA, FSA và các khoản đầu tư khác, nhưng không bao gồm tài khoản hưu trí), cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ giải thích nguồn gốc của mỗi khoản tiền gửi không được đề cập trong bằng chứng thu nhập ở trên. Tất cả các trang được đánh số, bao gồm cả trang trống và trang séc phải được đưa vào, và không có thông tin nào được đánh dấu hoặc biên tập lại;
- Bằng chứng về việc nộp đơn xin Medicaid hoặc không đủ điều kiện nhận Medicaid và các chương trình hỗ trợ khác (sự hợp tác đầy đủ với nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi sẽ được coi là bằng chứng có thể chấp nhận được);
- Các cá nhân cho biết họ không có tài khoản ngân hàng phải cung cấp biên lai một tháng cho các dịch vụ chuyển tiền mặt bằng séc và hóa đơn tiền điện trả bằng tiền mặt;
- Bằng chứng về số người trong gia đình, nếu không được nêu trên tờ khai thuế trước (ví dụ: giấy khai sinh, giấy tờ tư pháp về quyền nuôi con, giấy phép kết hôn, v.v.).

Chính sách hóa đơn và thu tiền (Các hành động có thể được thực hiện trong trường hợp không thanh toán)

Tổng quát:

- Không cá nhân nào được xác định là đủ điều kiện cho FAP sẽ được lập hóa đơn nhiều hơn số tiền được chỉ định trong FAP, và nếu một khoản thanh toán quá mức được thực hiện trên các tài khoản bệnh viện, số tiền đó sẽ được hoàn lại.
- Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có khả năng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đã được xác định là không đủ điều kiện cho FAP hoặc chưa nộp đơn xin hỗ trợ theo FAP sẽ được lập hóa đơn dựa trên các hướng dẫn sau:
- Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có thể được cơ hội thanh toán theo trách nhiệm ước tính cho bệnh nhân tại điểm phục vụ.
- BH sẽ chấp nhận và nộp đơn yêu cầu đối với tất cả các khoản bảo hiểm được giao cho tổ chức với đầy đủ bằng chứng bảo hiểm. Việc chỉ định này không làm giảm trách nhiệm thanh toán cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh về việc trả tiền nếu bên thứ ba không thanh toán đúng theo quy định, điều lệ hoặc hợp đồng bảo hiểm của bệnh nhân. Các

khoản khấu trừ (deductibles), đồng thanh toán (co-payments) và các dịch vụ không được bảo hiểm trả (non-covered) sẽ do Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh chịu trách nhiệm.

- Báo cáo thanh toán sẽ được gửi đến Người bảo lãnh sau khi xác định được trách nhiệm của bệnh nhân cho những bệnh nhân được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm và các cuộc điện thoại liên quan đến việc thanh toán hóa đơn cần thiết sẽ được thực hiện bởi tổng đài BH và / hoặc một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài sớm được chỉ định trong ít nhất 120 ngày. Nếu có thể, sẽ có những nỗ lực để hỗ trợ những bệnh nhân không có bảo hiểm đảm bảo để được bảo hiểm thông qua bất kỳ chương trình trợ giúp nào của chính phủ hoặc các chương trình hỗ trợ khác.
- Các tài khoản của bệnh nhân không được giải quyết vào cuối giai đoạn này sẽ được xem xét để giới thiệu đến các cơ quan thu tiền bên ngoài tùy theo các yêu cầu và giới hạn được liệt kê trong các phần dưới đây liên quan đến Thời gian chờ đợi 120 ngày và Thời hạn nộp đơn 240 ngày (Xem thêm ECA theo Các bên thứ ba). Các cơ quan thu nợ sẽ theo dõi số tiền còn thiếu của bệnh nhân trong khi duy trì sự tuân thủ Đạo luật Thực hành Thu hồi Nợ Công bằng và Quy tắc Đạo đức và Trách nhiệm Chuyên nghiệp của Quốc tế ACA.

Xác định tính đủ điều kiện theo FAP: BH sẽ không tham gia vào các hành động đòi tiền bất thường (ECA) chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh cho đến khi BH thực hiện những nỗ lực hợp lý đầu tiên để xác định xem cá nhân đó có đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo FAP phù hợp với phần này hay không.

Thời gian chờ đợi 120 ngày: BH sẽ không tham gia vào bất kỳ ECA nào trong ít nhất 120 ngày kể từ ngày mà bằng hóa đơn xuất viện đầu tiên được cung cấp cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh. Bất kỳ báo cáo hóa đơn nào được cung cấp cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh sẽ chứa thông tin về FAP (Xem Công khai FAP để biết các yêu cầu cụ thể). BH cũng sẽ cung cấp thông báo và thông tin sau cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu bất kỳ ECA nào trong lần đầu tiên (khoảng thời gian 30 ngày này không thể kết thúc trước khi kết thúc thời gian chờ 120 ngày):

- Một thông báo bằng văn bản cho biết hỗ trợ tài chính có sẵn cho các cá nhân đủ điều kiện, xác định (các) ECA BH hoặc bên được ủy quyền khác dự định thực hiện và chỉ định thời hạn mà (các) ECA đó có thể được bắt đầu nếu bệnh nhân không nộp Đơn xin FAP hoặc thanh toán số tiền vào hạn chót.
- Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, như được xác định trong **Phụ lục A**, cũng sẽ được cung cấp cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh cùng với thông báo bằng văn bản.
- BH sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh mà BH dự định tham gia vào ECA bằng lời nói miệng về FAP và cách họ có thể nhận được hỗ trợ thông qua quy trình đăng ký FAP.

Ghi chú: BH có thể cung cấp thông báo này đồng thời cho nhiều đợt chăm sóc và thông báo cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh về (các) ECA mà BH dự định bắt đầu, nhưng (các) ECA đó sẽ

không được thực hiện cho đến 120 ngày sau khi BH cung cấp hóa đơn xuất viện đầu tiên cho đợt chăm sóc gần đây nhất được bao gồm trong tổng hợp.

Đơn đã hoàn thành (Thời gian nộp đơn 240 ngày): Có thời hạn nộp đơn tối thiểu là 240 ngày trong thời gian đó BH sẽ chấp nhận và xử lý đơn xin hỗ trợ theo FAP này. Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đã nộp đơn FAP hoàn chỉnh trong vòng 240 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện (hoặc, nếu sau đó, trong khoảng thời gian hợp lý sau khi có yêu cầu văn bản bổ sung thông tin và / hoặc tài liệu trong trường hợp cá nhân lúc ban đầu nộp đơn chưa đầy đủ trong khoảng thời gian nộp đơn), thì BH sẽ xử lý, một cách kịp thời:

- Đình chỉ, nếu có, bất kỳ ECA nào chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh được bắt đầu sau thời gian chờ 120 ngày;
- Làm và lập tài liệu xác định tính đủ điều kiện của FAP;
- Thông báo bằng văn bản cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh về việc xác định tính đủ điều kiện, mức hỗ trợ mà họ đủ điều kiện, và cơ sở để xác định;
- Nếu BH xác định rằng Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đủ điều kiện FAP, thì BH sẽ:
- Cung cấp cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh một bản bản báo cáo cho biết số tiền nợ theo FAP, cho dịch vụ AGB được cung cấp (hoặc chỉ cách cho bệnh nhân có thể lấy thông tin này) và cách BH xác định số tiền nợ như một cá nhân đủ điều kiện FAP;
- Hoàn trả các khoản thanh toán cho BH đối với dịch vụ chăm sóc đang được đề cập vượt quá số tiền mà người đó được xác định là nợ với tư cách là một cá nhân đủ điều kiện FAP, trừ khi số tiền vượt quá đó ít hơn \$ 5; và
- Thực hiện tất cả các biện pháp hiện có hợp lý để đảo ngược bất kỳ ECA nào được thực hiện chống lại cá nhân đó để đòi nợ được đề cập.

Đơn nộp không hoàn chỉnh: Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đã nộp đơn FAP trong vòng 240 ngày kể từ ngày lập hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện, nhưng đơn đó chưa đầy đủ, thì BH sẽ thông báo cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh về cách hoàn thành đơn FAP và sẽ cung cấp một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện theo quy định sau:

- Đình chỉ bất kỳ ECA nào chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đã bắt đầu sau thời gian chờ 120 ngày.
- Cung cấp thông báo bằng văn bản mô tả về việc chưa hoàn thành thông tin và tài liệu bổ sung phải được nộp để hoàn thành đơn đăng ký FAP và bao gồm thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại và địa điểm thực, của văn phòng Tư vấn Tài chính, là văn phòng sẽ cung cấp thông tin về FAP và cung cấp hỗ trợ về quy trình đăng ký FAP.
- Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh sẽ được cung cấp một khoảng thời gian hợp lý để gửi thêm thông tin bổ sung và / hoặc tài liệu được yêu cầu trong thông báo về việc chưa hoàn thành trước khi BH bắt đầu bất kỳ ECA nào (miễn là thời gian chờ 120 ngày đã hết) hoặc tiếp tục bất kỳ ECA nào đã bị đình chỉ khi BH nhận được đơn đăng ký chưa đầy đủ.

- Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh sẽ được coi là đã nộp đơn FAP hoàn chỉnh trong thời gian nộp đơn nếu người đó hoàn thành đơn FAP trong thời hạn nộp đơn 240 ngày hoặc, nếu sau này, trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi yêu cầu bổ sung thông tin và / hoặc tài liệu được thực hiện. Các đơn nộp đầy đủ như vậy sẽ được xử lý trước tiên chiếu theo các đơn đã được hoàn tất.
- Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh không hoàn thành đơn FAP hoặc không cung cấp khoản thanh toán trong thời gian nộp đơn 240 ngày hoặc, nếu sau này, trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi có yêu cầu bổ sung thông tin và / hoặc tài liệu đã được lập, khi đó BH có thể bắt đầu hoặc tiếp tục các ECA chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh.

Tính đủ điều kiện giả định: Nếu BH xác định rằng Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có đủ điều kiện để được giảm giá theo FAP, và nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh đó đủ điều kiện nhận ít hơn mức giảm giá đầy đủ hiện có theo FAP, BH sẽ:

- Thông báo cho Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh về cơ sở để xác định tình trạng hội đủ điều kiện giả định và cách đăng ký để được giảm giá nhiều hơn có thể có theo FAP;
- Cung cấp một khoảng thời gian hợp lý để Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh nộp đơn xin hỗ trợ nhiều hơn trước khi bắt đầu ECA để được giảm bớt số tiền nợ phải trả trong việc chăm sóc sức khỏe;
- Nếu đơn xin FAP hoàn chỉnh để tìm kiếm sự hỗ trợ lớn hơn được nộp trong thời gian nộp đơn, thì việc xác định liệu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có đủ điều kiện để được hỗ trợ nhiều hơn hay không sẽ được thực hiện theo quy trình cho các đơn đăng ký hoàn chỉnh.

Bệnh nhân đã qua đời:

- Một bệnh nhân đã qua đời không có di sản theo chứng thực di chúc và không có bên nào khác chịu trách nhiệm thanh toán, có thể được coi là đủ điều kiện giả định để được hỗ trợ tài chính. Xác minh là bắt buộc
- Bệnh nhân đã qua đời có tài sản phải chứng thực yêu cầu xác minh thu nhập và tài sản của cả hộ gia đình giống như bệnh nhân còn sống. Bệnh nhân đã qua đời có thể được xem xét hỗ trợ tài chính vì lợi ích chung của cả hộ gia đình (ví dụ: người thụ hưởng của người quá cố đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính ngay cả sau khi phân phối tài sản của người quá cố cho người thụ hưởng).

Từ bỏ: Dưới bất kỳ mọi tình huống, BH sẽ nhận được sự từ bỏ có chữ ký từ Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh cho thấy rằng Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh không muốn nộp đơn xin hỗ trợ theo FAP hoặc nhận thông tin được yêu cầu cung cấp theo FAP này để thay thế cho việc thực hiện các hành động được yêu cầu trong phần này.

Cân nhắc thanh toán:

Nếu đủ điều kiện để được giảm giá theo FAP, Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh sẽ nhận được khoản chiết khấu bất kể người đó thanh toán hay đã thanh toán số tiền trên hóa đơn, miễn là tất cả các nguồn lực chăm sóc sức khỏe khác đã cạn kiệt trước.

Nếu cần, có thể tiến hành thu xếp việc thanh toán dựa trên số tiền trong hóa đơn của Bệnh nhân hoặc Người được bảo lãnh bằng cách liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại do ban quản lý BH chỉ định.

Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh không chịu trả các khoản nợ mà họ chịu trách nhiệm theo FAP, số tiền còn lại sẽ tiến hành theo quy trình thu thập thông thường, bao gồm quy trình đối với bất kỳ ECA hiện hành nào được mô tả trong chính sách này.

Bộ phận Chu kỳ Doanh thu sẽ có trách nhiệm và quyền hạn cuối cùng để xác định rằng BH đã tuân thủ các hướng dẫn trong chính sách này (tức là đã nỗ lực hợp lý) để xác định liệu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có đủ điều kiện FAP hay không trước khi tham gia hoặc tiếp tục ECA chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh. Trong một số trường hợp, BH có thể từ bỏ yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ nếu xác định rằng tài liệu đó không cần thiết trong một tình huống cụ thể.

Mức độ phê duyệt:

- \$.01-\$9,999: Phê duyệt Cấp quản lý / Giám đốc
- \$10,000-\$25,000: Phê duyệt cấp Giám đốc điều hành
- \$25,000.01+: Phê duyệt cấp Phó chủ tịch

ECA của Bên thứ ba: BH sẽ không bán bất kỳ khoản nợ nào cho bên thứ ba, nhưng có thể chuyển khoản nợ cho một bên khác nhằm mục đích thu được tiền. Đối với bất kỳ khoản nợ nào bệnh nhân chưa thanh toán được chuyển cho một bên khác, BH phải đảm bảo rằng có; trước khi đề cập đến khoản nợ, một thỏa thuận bằng văn bản ràng buộc pháp lý giữa BH và bên khác đảm bảo rằng không có ECA nào được thực hiện để nhận thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cho đến khi nỗ lực hợp lý được thực hiện để xác định xem Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh có đủ điều kiện cho FAP hay không. Thỏa thuận tối thiểu phải cung cấp những điều sau:

- Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh nộp đơn FAP sau khi được giới thiệu khoản nợ nhưng trước khi kết thúc thời hạn nộp đơn, thì bên đó sẽ đình chỉ bất kỳ ECA nào đã bắt đầu chống lại Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh.
- Nếu Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh nộp đơn FAP sau khi giới thiệu khoản nợ nhưng trước khi kết thúc thời hạn nộp đơn và được xác định là đủ điều kiện cho FAP, bên đó (the party) sẽ thực hiện những việc sau một cách kịp thời:
- Tuân thủ các thủ tục quy định trong thỏa thuận đảm bảo rằng Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh không thanh toán, và không có nghĩa vụ thanh toán, bên đó (the party) và BH gộp lại sẽ nhiều hơn số tiền mà người đó phải trả với tư cách là một cá nhân đủ điều kiện FAP.
- Nếu có thể áp dụng và nếu bên đó (the party) (thay vì BH) có thẩm quyền làm như vậy, hãy thực hiện tất cả các biện pháp hiện có hợp lý để đảo ngược sự chống đối của ECA đối với bệnh nhân Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh.

- Nếu bên đó (the party) chuyển khoản nợ cho bên khác trong thời gian nộp đơn, bên đó sẽ nhận được thỏa thuận bằng văn bản từ bên kia bao gồm tất cả các yếu tố được mô tả trong phần này.

Công bố FAP: BH sẽ công bố rộng rãi chính sách này bằng cách cộng tác với Bộ phận Tiếp thị để thúc đẩy hiệu quả nhận thức về chính sách này cho bệnh nhân và trong cộng đồng; nó phục vụ theo đúng các nguyên tắc này:

Công bố trực tuyến: Bản sao của chính sách này, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, và biểu mẫu đăng ký FAP sẽ có sẵn miễn phí trên trang web của BH (trang web của công ty và trên trang web của mỗi bệnh viện), mà không cần tạo tài khoản hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, và sẽ có thể truy cập được mà không có yêu cầu về phần cứng hoặc phần mềm máy tính đặc biệt không sẵn có cho công chúng miễn phí. Các bệnh viện BH sẽ cung cấp cho bất kỳ Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh nào hỏi cách truy cập của chính sách này, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, hoặc mẫu đơn đăng ký FAP trên mạng trực tuyến bằng địa chỉ trực tiếp của trang Web, hoặc URL, của trang web nơi các tài liệu này được cài đặt.

Công bố trong Bệnh viện: Bản sao của chính sách này, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và đơn đăng ký sẽ được cung cấp miễn phí tại phòng cấp cứu và tại các địa điểm đăng ký, dịch vụ khách hàng và tư vấn tài chính trong BH. BH cũng sẽ thực hiện các bước để cung cấp các màn hình hiển thị công khai dễ thấy (hoặc các biện pháp khác được tính toán hợp lý để thu hút sự chú ý của bệnh nhân) và tài liệu quảng cáo trong phòng cấp cứu và tại các địa điểm đăng ký, trong điều kiện nhập viện, và sẽ hướng dẫn đăng ký, dịch vụ khách hàng và nhân viên tư vấn tài chính về cách liên lạc truyền thông của chính sách này với bệnh nhân. Việc trưng bày, tài liệu quảng cáo và giao tiếp bằng lời nói của nhân viên sẽ thông báo rằng BH cung cấp hỗ trợ tài chính theo FAP và sẽ thông báo cho các cá nhân về cách lấy thêm thông tin về FAP.

Công bố qua Thư: Bản sao của chính sách này, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và mẫu đơn sẽ được cung cấp theo yêu cầu và miễn phí qua đường bưu điện.

Công bố trong Cộng đồng: BH sẽ thông tin và báo cáo cho các thành viên của cộng đồng được phục vụ bởi các bệnh viện BH theo cách được tính toán hợp lý để tiếp cận những thành viên có nhiều khả năng yêu cầu hỗ trợ tài chính nhất, về FAP và cách các bản sao của FAP, Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và mẫu đơn đăng ký FAP có thể nhận được bằng cách phân phối thông tin về FAP cho các cơ quan công cộng địa phương và các tổ chức nhằm giải quyết nhu cầu sức khỏe cho các nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Công bố cho Bệnh nhân: BH sẽ thông tin và báo cáo cho bệnh nhân nhận được sự chăm sóc từ cơ sở bệnh viện về FAP bằng cách:

- Cung cấp một bản sao của bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản của FAP cho bệnh nhân như một phần của quy trình nhập hoặc xuất viện;

- Bao gồm một thông báo bằng văn bản dễ thấy trên hóa đơn thanh toán để thông tin và báo cáo cho người nhận về sự hỗ trợ sẵn có của FAP và bao gồm:
- Số điện thoại của văn phòng Tư vấn Tài chính, là văn phòng có thể cung cấp thông tin về quy trình đăng ký FAP và FAP, và
- Địa chỉ trang web trực tiếp (hoặc URL) nơi có thể nhận được các bản sao của FAP, mẫu đơn đăng ký FAP và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản của FAP; và
- Thiết lập các màn hình công cộng dễ thấy trong bệnh viện như mô tả ở trên.

Bản sao đã dịch: BH will have translated versions of this policy, application form and plain language summary available for each language group that constitutes the lesser of 1,000 individuals or 5 percent of each community served by a BH hospital. BH sẽ cung cấp các phiên bản đã dịch của chính sách này, đơn đăng ký và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản cho mỗi nhóm ngôn ngữ tạo thành ít hơn 1.000 cá nhân hoặc 5 phần trăm của mỗi cộng đồng do bệnh viện BH phục vụ.

Bản sao điện tử: BH có thể cung cấp điện tử (ví dụ: trên màn hình, qua email, trang web nơi tài liệu được đăng) bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được yêu cầu cung cấp theo chính sách này dưới dạng bản sao cho bất kỳ cá nhân nào cho biết họ muốn nhận hoặc truy cập tài liệu hoặc thông tin dưới dạng điện tử.

FAP và Chăm sóc y tế khẩn cấp

Tổng Quát: BH sẽ cung cấp, không phân biệt đối xử, chăm sóc các tình trạng y tế khẩn cấp cho các cá nhân bất kể họ có đủ điều kiện FAP hay không.

SỰ CHẤP THUẬN



Stephen Oglesby

Baptist Health

Giám đốc tài chính

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

PHỤ LỤC A: ĐỊNH NGHĨA

Hành động thu tiền bất thường (ECA)

- Như được định nghĩa trong Phần 1.501 (r) -6 (b) của Bộ luật Quy định Liên bang, ECA đại diện cho bất kỳ hành động nào mà BH có thể thực hiện đối với một cá nhân liên quan đến việc nhận thanh toán hóa đơn chăm sóc được bảo hiểm theo BH's FAP, bao gồm:
 - Bán nợ của một cá nhân cho một bên khác;
 - Báo cáo thông tin bất lợi về cá nhân cho các cơ quan báo cáo tín dụng tiêu dùng hoặc văn phòng tín dụng;
 - Trì hoãn hoặc từ chối hoặc yêu cầu thanh toán trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế vì một cá nhân không thanh toán một hoặc nhiều hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc đã cung cấp trước đó được trả theo FAP của cơ sở bệnh viện (được coi là ECA để nhận thanh toán cho dịch vụ chăm sóc đã cung cấp trước đó, không phải việc chăm sóc có thể bị trì hoãn hoặc bị từ chối); và
 - Các hành động yêu cầu quy trình pháp lý hoặc tư pháp, bao gồm nhưng không giới hạn—
 - Đặt quyền thế chấp tài sản của một cá nhân;
 - Tịch thu bất động sản của một cá nhân;
 - Đính kèm hoặc chiếm giữ tài khoản ngân hàng của một cá nhân hoặc bất kỳ tài sản cá nhân nào khác;
 - Khởi đầu một vụ kiện dân sự chống lại một cá nhân;
 - Gây ra vụ bắt giữ một cá nhân;
 - Khiến một cá nhân phải chịu sự ràng buộc của cơ thể;
 - Tịch thu lương của một cá nhân.
 - Bất kỳ quyền thế chấp nào mà BH được quyền khẳng định theo luật tiểu bang về số tiền thu được từ một phán quyết, dàn xếp hoặc thỏa hiệp mà một cá nhân (hoặc người đại diện của họ) phải gánh chịu do thương tích cá nhân mà bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc không phải là ECA. Ngoài ra, việc nộp đơn khiếu nại trong bất kỳ thủ tục phá sản nào không phải là ECA.

Quy mô gia đình

Quy mô gia đình là số người được tính là thành viên của một gia đình. Trong trường hợp xác định quy mô gia đình của một sản phụ, thai phụ được tính là chính mình cộng với số con dự kiến sinh.

Hộ gia đình

Với mục đích xác định quy mô gia đình, “hộ gia đình” của một cá nhân có nghĩa là:

(1) Quy tắc cơ bản đối với người nộp thuế không được tuyên bố là người phụ thuộc vào thuế. Trường hợp cá nhân dự kiến khai thuế cho năm tính thuế đã xác định ban đầu về tính đủ điều kiện, và không bị người nộp thuế khác khai là người phụ thuộc thuế thì hộ đó bao gồm người nộp thuế và, tùy thuộc vào đoạn văn (5) của phần này, tất cả những người mà cá nhân đó muốn tuyên bố là người phụ thuộc vào thuế.

(2) Quy tắc cơ bản cho các cá nhân được tuyên bố là người phụ thuộc vào thuế. Trường hợp cá nhân dự kiến được người nộp thuế khác kê khai là người phụ thuộc thuế trong năm tính thuế đã thực hiện xác định ban đầu về tính đủ điều kiện thì hộ đó là hộ của người nộp thuế tuyên bố cá nhân đó là người phụ thuộc thuế, trừ trường hợp rằng hộ gia đình phải được xác định theo đoạn (3) của phần này trong trường hợp—

(i) Các cá nhân không phải là vợ / chồng hoặc con đẻ, con nuôi hoặc con riêng muốn được người nộp thuế khác tuyên bố là người phụ thuộc thuế;

(ii) Cá nhân dưới 19 tuổi được cha hoặc mẹ tuyên bố là người phụ thuộc thuế và đang sống với cả cha và mẹ nhưng cha mẹ không muốn khai thuế chung;

(iii) Cá nhân dưới 19 tuổi được cha mẹ không giám hộ tuyên bố là người phụ thuộc thuế. Theo mục đích của phần này—

(A) Lệnh tòa hoặc thỏa thuận ly thân, ly hôn, hoặc thỏa thuận các biện pháp kiểm soát về vật chất quyền nuôi con; hoặc là

(B) Nếu không có lệnh như vậy hoặc thỏa thuận hoặc trong trường hợp có thỏa thuận chung về quyền nuôi con, thì cha mẹ giám hộ là cha mẹ mà trẻ ở cùng nhiều đêm nhất.

(3) Quy tắc dành cho những cá nhân không khai thuế cũng như không được tuyên bố là người phụ thuộc thuế. Trong trường hợp những cá nhân không muốn nộp tờ khai thuế Liên bang và không mong muốn bị tuyên bố là người phụ thuộc thuế trong năm tính thuế trong đó xác định ban đầu đủ điều kiện đang được thực hiện, hoặc những người được mô tả trong đoạn (2)(i), (2)(ii), or (2)(iii) của phần này, hộ gia đình bao gồm cá nhân và nếu sống với cá nhân—

(i) Vợ / chồng của cá nhân;

(ii) Con đẻ, con nuôi, con riêng của cá nhân dưới 19 tuổi; và

(iii) Trong trường hợp cá nhân dưới 19 tuổi, thì bố mẹ đẻ, con nuôi, con riêng của cá nhân đó và anh chị em ruột, anh chị em nuôi, anh chị em riêng dưới 19 tuổi.

(4) Các cặp vợ chồng đã kết hôn. Trong trường hợp một cặp vợ chồng sống chung, mỗi người vợ / chồng sẽ được bao gồm trong hộ gia đình của người phối ngẫu kia, bất kể họ dự kiến khai thuế chung hay một người vợ / chồng mong muốn được người vợ / chồng kia khai là người phụ thuộc thuế.

(5) Theo mục đích của khoản (1) phần này, nếu người nộp thuế không thể xác định một cách hợp lý rằng một cá nhân khác là đối tượng phụ thuộc thuế của người nộp thuế trong năm tính thuế mà tính đủ điều kiện được tìm kiếm, thì việc đưa cá nhân đó vào hộ gia đình của người nộp thuế được xác định theo khoản (3) của phần này

Đơn xin FAP

Đơn FAP là đơn đăng ký FAP và danh sách kiểm tra có trong đơn đăng ký FAP xác định các thông tin và tài liệu khác được yêu cầu phải nộp cùng với biểu mẫu. Ứng dụng FAP có thể được cập nhật theo thời gian bởi ban quản lý BH.

Nguyên tắc về Nghèo đói của Liên bang

Hướng dẫn về nghèo đói của liên bang là hướng dẫn về nghèo đói được nêu hàng năm của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Người bảo lãnh

Người bảo lãnh là cá nhân chấp nhận hoặc có nghĩa vụ pháp lý phải chịu trách nhiệm tài chính cho hóa đơn viện phí. Người bảo lãnh có thể là bệnh nhân hoặc không.

Thu nhập

Thu nhập bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền lương, thu nhập từ kinh doanh và nông trại, trợ cấp tàn tật và hưu trí; An ninh xã hội; tiền lãi, cổ tức và tiền cho thuê; hỗ trợ trẻ em; thất nghiệp và thu nhập bồi thường của người lao động; AFDC và các hỗ trợ khác của chính phủ mà mọi cá nhân được bao gồm trong hộ gia đình của Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh nhận được; Sự trợ giúp nhất quán từ gia đình hoặc những người khác.

Tài sản lưu động

Tiền mặt trong tay hoặc một tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

Đề cần thiết về mặt y tế, một dịch vụ do BH cung cấp sẽ là:

- Hợp lý và được yêu cầu để xác định, chẩn đoán, điều trị, sửa chữa, chữa khỏi, giảm nhẹ đau đớn, hoặc ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm, bệnh tật, thương tích, khuyết tật, hoặc tình trạng y tế khác, kể cả mang thai;
- Phù hợp về dịch vụ, số lượng, phạm vi và thời gian dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về thực hành y tế tốt;
- Được cung cấp vì lý do y tế chứ không phải chủ yếu vì sự thuận tiện của cá nhân, người chăm sóc cá nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc vì lý do thẩm mỹ;
- Được cung cấp ở địa điểm thích hợp nhất, theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về thực hành y tế tốt, nơi mà dịch vụ có thể được cung cấp một cách an toàn và hiệu quả cho các mục đích thực tế;
- Cần thiết, nếu được sử dụng liên quan đến dịch vụ y tế khẩn cấp, tồn tại bằng cách sử dụng tiêu chuẩn giáo dân thận trọng;
- Được cung cấp phù hợp với sàng lọc sớm và định kỳ, chẩn đoán và điều trị (EPSDT) được thành lập tại 42 U.S.C. 1396d (r) và 42 C.F.R. Phần 441 Tiểu phần B dành cho cá nhân dưới hai mươi một (21) tuổi; và
- Được cung cấp theo 42 C.F.R. 440.230

Trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân

Trách nhiệm của bệnh nhân bao gồm tổng số tiền nợ phải trả từ Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh cho các tài khoản bệnh viện hiện tại sau khi các nghĩa vụ của người thanh toán bên thứ ba đã được thỏa mãn.

Tóm tắt ngôn ngữ đơn giản

Một tuyên bố bằng văn bản thông báo cho một cá nhân rằng BH cung cấp hỗ trợ tài chính theo FAP và cung cấp thông tin bổ sung sau đây bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu:

- Mô tả ngắn gọn về các yêu cầu hội đủ điều kiện và hỗ trợ được cung cấp theo FAP.

- Bản tóm tắt ngắn gọn về cách nộp đơn xin hỗ trợ theo FAP.
- Địa chỉ Trang web trực tiếp (hoặc URL) và các địa điểm thực nơi cá nhân có thể lấy các bản sao của mẫu đơn FAP và FAP.
- Hướng dẫn cách cho cá nhân có thể nhận bản sao miễn phí của mẫu đơn FAP và FAP qua đường bưu điện.
- Thông tin liên lạc, bao gồm số điện thoại và vị trí thực tế, của văn phòng cơ sở bệnh viện hoặc bộ phận có thể cung cấp thông tin về FAP và một trong hai——
- Văn phòng hoặc bộ phận của cơ sở bệnh viện có thể hỗ trợ quy trình đăng ký FAP; hoặc là
- Nếu cơ sở bệnh viện không cung cấp hỗ trợ về quy trình đăng ký FAP, ít nhất một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ mà cơ sở bệnh viện đã xác định là nguồn hỗ trợ sẵn có đối với các ứng dụng FAP.
- Tuyên bố về sự sẵn có của các bản dịch FAP, biểu mẫu đăng ký FAP và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản của FAP sang các ngôn ngữ khác, nếu có.
- Tuyên bố rằng một cá nhân đủ điều kiện FAP có thể không bị tính phí nhiều hơn A GB cho trường hợp khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác.

Ngày thanh toán sau khi xuất viện

Hóa đơn thanh toán cho dịch vụ chăm sóc được coi là “sau khi xuất viện” nếu nó được cung cấp cho một cá nhân sau khi dịch vụ chăm sóc (dù là bệnh nhân nằm viện hay không nằm viện) được cung cấp và cá nhân đó đã rời khỏi cơ sở bệnh viện.

Phụ lục B

*Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Baptist Health sẽ không áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đây, được cập nhật kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022

A DAVID WESTERFIELD IV	ADAM FRANSON	AKBAR NAWAB
AAKASH J SHAH	ADAM H WHITESIDE	AKIF M HASAN
AAMIR NAWAZ	ADAM JUERSIVICH	ALAN BECKMAN
AARON B BECKER	ADAM K HIETT	ALAN CARTER
AARON BARNES	ADAM KOWALSKI	ALAN D JACKSON
AARON BEVERWYK	ADAM L GOBLE	ALBERT ANGEL
AARON D STEWART	ADAM LOCKLAR	ALBERTO LAUREANO
AARON E MEDLEY	ADAM M SKAFF	ALBERTO S GALLO
AARON GARRETT	ADAM N FOREMAN	ALDIJANA MEKIC
AARON HENSLEY	ADAM N MCKINNEY	ALEAH D HERTH
AARON HOUSE	ADAM NEFF	ALEJANDRO LOPEZ SORIANO
AARON J PHELAN	ADAM S GREEN	ALEKSANDER D NAGORNAY
AARON M PENNELL	ADAM TROTTA	ALEKSANDER SMITH
AARON M SMITH	ADANNA C AMANZE	ALENDIA HARTSHORN
AARON MULHALL	ADARSH SAHNI	ALEX J STUCKEY
AARON SCHNELL	ADDIE J HAWKINS	ALEX MERAZ
ABBASA KHAWARI	ADNAN AHMED	ALEX STUCKEY
ABBAY M HARDY	ADNAN SULTAN	ALEXA PAYNE
ABBY CHILDERS	ADRIA SHELLEY	ALEXANDER ASAMOAH
ABBY J LARA	ADRIAN HOLMES	ALEXANDER B MUSSER
ABDALHAKIM QADAH	ADRIAN J PELLEGRINI	ALEXANDER BROWN
ABDOLREZA RABIEE	ADRIAN THODOROPOULOS	ALEXANDER D NEUSNER
ABDUL G BURIDI	ADRIENNE FORTNER	ALEXANDER E TZOUANAKIS
ABDUL JABBAR	ADRIENNE J MILLETT	ALEXANDER G DIGENIS
ABEER B HAMDY	AFTAB AHMED	ALEXANDER GOODSSELL
ABEER HAMDY	AGATHA CRITCHFIELD	ALEXANDER J TIKHTMAN
ABHI H KAPURIA	AGATHA L RAMSEY	ALEXANDER TIKHTMAN
ABHIJAY JALOTA	AGATHA S CRITCHFIELD	ALEXANDER TZOUANAKIS
ABHISHEK KAPILA	AHMAD A KHAN	ALEXANDER WADE
ABIGAIL BYRNES	AHMAD R RAHMAN	ALEXANDER WRIGHT
ABIGAIL R MARTIN	AHMAD T ALHAMMOURI	ALEXANDER Y AFANASYEV
ADALBERTO CASTELLANOS	AHMED ALHARBI	ALEXANDRA MAYNARD
ADAM ADKINS	AHMET S AKAYDIN	ALEXANDRA S SCHABER
ADAM BRICKLER	AHSAN AKHTAR	ALEXANDREA ORANGE
ADAM C MURPHY	AIJAZ YAZDANI	ALEXANDRIA BOATWRIGHT
ADAM D BEZINQUE	AIMEE C ILGENFRITZ	ALEXANDRIA E FRANTZ
ADAM D BIER	AIMEE GRACE	ALEXANDRIA JOHNSON
ADAM D HERTH	AIMEE P CARSWELL	ALEXI R HERNANDEZ
ADAM DAVID	AIMEE V PAUL	ALEXIS KARAGEORGE
ADAM E KOWALSKI	AJMAL H BANGASH	ALFONSO CERVERA

ALFRED L KNABLE JR	AMANDA C FARRIS	AMY KNEES
ALFRED W SEM	AMANDA CHISM	AMY L GARLOVE
ALI JESSEE	AMANDA DRESSMAN	AMY L HALE
ALI R HAZIMEH	AMANDA FOXX	AMY L INGRAM
ALICIA A INGRAM	AMANDA GRACE	AMY L LEEZER
ALICIA C JOHNSON	AMANDA HAMILTON	AMY LULEY
ALICIA COMBS	AMANDA HAMMONS	AMY M CISELL
ALICIA R MCCAMPBELL	AMANDA J SCHNEIDER	AMY M COOPER
ALISHA M LONG	AMANDA L DENZIK	AMY M DEELEY
ALISIA T JACKSON	AMANDA M STEMLER	AMY M MORGAN
ALISON SLONE	AMANDA MAUM	AMY M RUDD
ALISON VICTOR	AMANDA PHILLIPS	AMY M SCHELL
ALISSA R DELANO	AMANDA R ALLISON	AMY M SMITH
ALKA A WELLS	AMANDA ROSSI	AMY MERCER
ALKA WELLS	AMANDA SU	AMY MICHELE MCDOWELL
ALLAN HALBERT	AMANDA WATKINS	AMY PREEN
ALLEN G DEAM	AMARTYADEB GOSWAMI	AMY R QUILLO
ALLEN S ELLIOTT	AMBER M MISSI	AMY RUDD
ALLIE C GORDON	AMBER MURTAUGH	AMY SCHELL
ALLIE WILLIAMS	AMBER SAVELLS	AMY TIU
ALLISON A DIVANOVIC	AMELIA E SMITH	AMY VIBBERT
ALLISON B RAYMOND	AMIE E JACKSON	AMY W WELLS
ALLISON BLACK	AMIE JACKSON	ANAND K SINGH
ALLISON C EBERLE	AMIT CHAKRABORTY	ANAND M GUPTA
ALLISON CARDIN	AMIT K CHAKRABORTY	ANAND P PATEL
ALLISON COOK	AMIT RAI	ANAND S DASH
ALLISON K BLACK	AMITOJ GILL	ANANTHA KRISHNA
ALLISON L SUMMERS	AMJAD ALI	ANBU NADAR
ALLISON M SPALDING	AMMAR ALMASALKHI	ANDRE R THEBERT
ALLISON PERKINS	AMMAR TAHA	ANDREA BANKS
ALLISON R HATMAKER	AMMAR TAYARA	ANDREA BAZZELL
ALLISON RAINS	AMUL BHALODI	ANDREA BROOKS
ALLISON SCOTT	AMY A JUSTICE	ANDREA C JEWELL
ALLYSON B RIVARD	AMY BAKER	ANDREA E PORTER
ALLYSON O'KUMA	AMY CLAUNCH	ANDREA H STUCKER
ALYSEN R ADAMS	AMY DIPIETRO	ANDREA HERNDON
ALYSSA D WELLS	AMY E DIPIETRO	ANDREA L SKAGGS
ALYSSA HOWELL	AMY E SELDON	ANDREA LAMBERT
ALYSSA L STUBBLEFIELD	AMY HARWARD	ANDREA LYONS
ALYSSA R LAING	AMY HICKS	ANDREA MARCHYN
AMALIA K TAVAJIAN	AMY HOWELL	ANDREA N LAMBERT
AMAN I GEBRE-EGZIABHER	AMY HUGHES	ANDREA R WILLIAMS
AMANDA B BIERMAN	AMY JENNINGS	ANDREA S WALKER
AMANDA B HELLMUELLER	AMY K BINDNER	ANDREA STEWART
AMANDA BRANDON	AMY K RICHARDSON	ANDREA WALKER

ANDREAZ BEATON
ANDREW ALEXANDER
ANDREW B CRUSH
ANDREW C MURPHY
ANDREW CUDE
ANDREW D MILLS
ANDREW D MORRIS
ANDREW G BANKS
ANDREW GERUGHTY
ANDREW J DAILEY
ANDREW J HART
ANDREW J KOST
ANDREW J MARTIN
ANDREW J SHERMAN
ANDREW J WEST
ANDREW JOHN KRAUSE
ANDREW KINCHEN
ANDREW L DEGRUCCIO
ANDREW L LOCKHART
ANDREW M MORTON
ANDREW M NOVICK
ANDREW M TODD
ANDREW PACITTI
ANDREW PARKS
ANDREW R GOULD
ANDREW R SMITH
ANDREW RYAN
ANDREWS KUHN
ANDREWS MICKLER
ANDREW STRICKLIN
ANDREW TODD
ANDREW WIGGINS
ANDRIA HEFNER
ANDY A AOKI
ANDY AOKI
ANDY C LEE
ANESH BADIWALA
ANESHIA E NUNLEY
ANGEL HENDERSON
ANGEL PATTERSON
ANGEL RAMOS
ANGEL Y RAMOS
ANGELA GREENWELL
ANGELA L HARRIS
ANGELA L MAHAN

ANGELA L PEEVEY
ANGELA LARRABEE
ANGELA LAYTON
ANGELA M COX
ANGELA MOORE
ANGELA N LOWE
ANGELA N REYNOLDS
ANGELA NICHOLAS
ANGELA PENNINGTON
ANGELA T PRESCOTT
ANGELA W DAVIS
ANGELA WILLETT
ANGELIA THOMPSON
ANGELICA SIMPAO
ANGELINOS YSON
ANIL S BHAVSAR
ANITA FLEENOR-FORD
ANITA R FEATHERS
ANJALISE K JORGENS
ANJANA EASWAR
ANKIT NAYYAR
ANN CORDRAY
ANN DAVIS
ANN M DAVIS
ANN R GRIDER
ANNA B HART
ANNA E ZELICHENOK
ANNA GERARD
ANNA IDDINGS
ANNA KOGAN
ANNA M D'AMICO
ANNA M FISHER
ANNA MARINO
ANNA PODOLSKAYA
ANNA RIDDLE
ANNA STEWART
ANNE F FITZPATRICK
ANNE FITZPATRICK
ANNE GUYOT
ANNETTE M BRADFORD
ANNETTE WILLIAMS
ANNIE K LIM
ANNIE LIM
ANNIE WILSON
ANN-MARGARET B HERNAEZ

ANOOP DUGGAL
ANSEL T TJIN-A-TAM
ANTHONY ABANG
ANTHONY ALEXANDER
ANTHONY DAVIS
ANTHONY E HAMMOND
ANTHONY G KAREM
ANTHONY G STEELE
ANTHONY JR GEORGE
ANTHONY LOPEZ
ANTHONY M MIGURA
ANTHONY MARANO
ANTHONY MIGURA
ANTHONY ROGERS
ANTHONY W ECHENDU
ANTON JR MAKI
APRIL JACKSON
APRIL MCDONALD
APRIL RAMSEY
APRILS RACE
ARCHANA C LUCCHESI
ARCHANA LUCCHESI
ARCHIE L WOMACK
ARIBBE MARTIN
ARLENE J RICHARDSON
ARLIE WHEELER
ARTHUR G DUNCAN JR
ARTHUR J MCLAUGHLIN II
ARTHUR K LAMMERS
ARTHUR R CROWLEY
ARTIN AHARONIAN
ARUN K UMMAT
ARUN KADAMBI
ARUNA AREKAPUDI
ARVIND BANSAL
ARVIND K BANSAL
ARVIND VASUDEVAN
ARVINDA PADMANABHAN
ASAD K JADOON
ASHA B ABRAHAM
ASHISH M PATEL
ASHLEE A VINYARD
ASHLEIGH D HICKERSON (LAFFOON)
ASHLEIGH ROUTTE
ASHLEIGH SEXTON

ASHLEY BETTS
ASHLEY CANNADY
ASHLEY CARTER
ASHLEY E NEAL
ASHLEY GIBSON
ASHLEY GREEN
ASHLEY JENKS
ASHLEY JESSUP
ASHLEY M UTLEY
ASHLEY MEENACH
ASHLEY MERCER
ASHLEY N HIGDON
ASHLEY N LOSCH
ASHLEY OLSZEWSKI
ASHLEY SORIANO
ASHLI N COLLINS
ASHLYN REHNER
ASHOK KANTHAWAR
ASHUTOSH LOHE
ASHWIN K DIXIT
ASHWIN K MANI
ASHWIN MANI
ASIM R PIRACHA
ASMA AHMAD
ASSEM A AMER
ATIF N CHOWDHURY
AUDREY FENWICK
AUDREY P MCCARRON
AURORA S CRUZ
AUSTIN A BECK
AUSTIN BROOKS
AUSTIN CAREY
AUSTIN WARD
AUTUMN HAMMONDS
AUTUMN V HAMMONDS
AVA V STAR
AVICHAIR ERES
AYALA K SLATER
AYAZ AHMED
AZHAR ASLAM
AZIZ N CHAMI
AZMI DRAW
BACHAR KASSEM
BADRELDIN IBRAHIM
BAPINEEDU GONDI

BARBARA JSCHRODT
BARBARA LANDESMAN
BARBARA LEE
BARBARA MICHNA
BARBARA Y LEE
BARRETT BRADLEY
BARRY A SCHOELCH
BARRY DICICCO
BARRY H MILLER
BARRY R PECHA
BARRY S STEVENS
BARRY SCHOELCH
BARRY STEVENS
BARRY WALLING
BART M OLASH
BASIM KAHLEIFEH
BASSEL SHNEKER
BEATRIXA SLOMIANY
BECKY STUBBLEFIELD
BECKY SULLIVAN
BEDER S PHARAON
BEENASH ANWER
BELAL FIRWANA
BELINDA SUE JONES-LARSON
BENJAMIN BESS
BENJAMIN BROWN
BENJAMIN HALE
BENJAMIN HOLLER
BENJAMIN KIRCHNER
BENJAMIN KOTINSLEY
BENJAMIN MACKAY
BENJAMIN PROCTOR
BENJAMIN T KLAUSING
BENJAMIN T RHODES
BENJAMIN THOMPSON
BENJAMIN WILLCUT
BENNICIA DAVIS
BENTLEY D LOLLEY
BENZION C BLECH
BERCHAUN NICHOLLS
BERNADETTE N BORTE
BERT T HAWKINS
BETH A FISHER
BETH A MILLINER
BETH A TUMA

BETH A WALKER
BETH FISHER
BETH HOLMES
BETHANEY BLANKENSHIP
BETHANIE R HAMMOND
BETHANY BEGLEY
BETHANY C SNIDER
BETHANY HAYNES
BETHANY SIMMONS
BETHANY STORY
BEVERLY LARGENT
BEVERLY M GAINES
BEVERLY RICHARDS
BEVERLY SMITH
BHAGWAN D BHIMANI
BHASKARAN N SREEKUMAR
BHUPENDRA K GUPTA
BIANCA UMMAT
BICH-THUY T VO
BILL HACKER
BILLIE BREEN
BILLIE J BREEN
BILLIE WALTERS
BILLY D SANDERS
BILLY K. K FRALISH
BIRENKUMAR R PATEL
BIRRILLA SMADDOX
BJORN HOLESTOL
BLAIR B RICHARDSON
BLAIR BROCKMAN
BLAKE M FECHTEL
BOBBIE RUDD
BOBBIE SUTTON
BOKHODIR S MAMEDOV
BOUTROS N EL-HADDAD
BRAD B KELLER
BRAD KELLER
BRADFORD JUNROE
BRADFORD L COTTRELL
BRADLEY B BELL
BRADLEY G THOMAS
BRADLEY GIBSON
BRADLEY HOUSMAN
BRADLEY HUTCHINS
BRADLEY MCELROY

BRADLEY RANKIN
BRADLEY S DUNKIN
BRADLEY SOLDS
BRADLEY YOUKILIS
BRADLEY-JAMES FAULKNER
BRANDI DYER
BRANDI L SCOTT
BRANDI M GOWIN
BRANDI M HUBBUCH
BRANDI S BALDWIN (BARNES)
BRANDON CLAFLIN
BRANDON COONS
BRANDON DEVERS
BRANDON GISH
BRANDON J KELLIE
BRANDON K ROSE
BRANDON KELLIE
BRANDON ROSE
BRANDY BUCKHALTER
BRENAN VEGA
BRENDA COLEMAN
BRENDA EL-SHIEKH
BRENDA J WINGHAM
BRENDA REYMANN
BRENDAN GIRSCHEK
BRENDON COUGHTRY
BRENNAN M HARADEN
BRENNAN P GREENE
BRENT A HILLARD
BRENT MORRIS
BRENT R JACOBSON
BRENT W MORTENSON
BRET AVRA
BRETT A MILLER
BRETT BATCHELOR
BRETT N WHALEY
BRETT T BATCHELOR
BRETT WHALEY
BRIAN A PRICE
BRIAN BODNARCHUK
BRIAN BRISCOE
BRIAN D BEAUERLE
BRIAN E GRACE
BRIAN E MACY
BRIAN EKLUND

BRIAN F JOCHIM
BRIAN GILLISPIE
BRIAN HOLLAND
BRIAN J HOLLAND
BRIAN J KERLEY
BRIAN J WILLIAMS
BRIAN JOHNSTON
BRIAN KERN
BRIAN L HAWKINS
BRIAN LEA
BRIAN M DOBOZI
BRIAN M WORM
BRIAN MANLEY
BRIAN N SNYDER
BRIAN SMITH
BRIAN T HEIMER
BRIAN W KAEBNICK
BRIAN WORM
BRIANNA G ABADIE
BRIANNA HOLDERBAUM
BRIDGET A HEMPEL
BRIDGET FOMBY
BRIDGET MCKINLEY
BRIDGET PAGAN
BRIDGET SHEPHERD DEPAUL
BRIDGETTE SMALLWOOD
BRISYN D RITCHIE
BRITTANY A CHAPMAN
BRITTANY A HARRIS
BRITTANY A QUICK
BRITTANY BELCHER
BRITTANY BEYER
BRITTANY CHAPMAN
BRITTANY DOW
BRITTANY GREGA
BRITTANY HOPKINS
BRITTANY K MARTIN
BRITTANY O'BRYAN
BRITTNEY L PORTER
BRITTNIE S SMITH
BROCK BARNES
BROOKE A BAUER
BROOKE L MADSON
BROOKE N ADAMS
BROOKE T GAHN

BROOKE TODD
BRUCE A SCOTT
BRUCE BARTON
BRUCE BELIN
BRUCE E BURTON
BRUCE L FISHER
BRYANA ZORKO
BRYAN CURD
BRYAN D MURPHY
BRYAN T IGLEHART JR
BRYAN ZORKO
BRYCE L GIBSON
BRYON S COOK
BUFORD HALL
BYRON A WHITE
BYRON W JOHNSON
C WILLIAM BRISCOE
CAHLE A BUCKINGHAM
CAITLIN G CECIL
CAITLIN WILSON
CAITLYN CECIL
CAITLYN NELTNER
CAITLYN NOBLE
CALLIE L RZASA
CALLIE RZASA
CALVIN HOCKER
CALVIN WARD
CALVIN WIENTJES
CAMERON LOGAN
CAMERON S LUO
CAMERON SCHAEFFER
CAMILO M CASTILLO
CANDACE L EMBRY
CARA CARR
CARA KELLER
CAREY L DODDS
CARI SIRLS
CARINA L BUTLER
CARL ANSEVIN
CARL D COPPOLA
CARL DAVIS
CARL JOHNSON
CARL LEBUHN
CARL NECHTMAN
CARLA CATON

CARLA D HARRIS
CARLA FRAZINE
CARLA SULLIVAN
CARLOS DONAYRE
CARLY BREHM
CARMAN HOWARD
CARMEN S THOMAS
CAROL A DELLAVEDOVA
CAROL A LINDSAY
CAROL C BORDEN
CAROLINE E SEWELL
CAROLINE KERN
CAROLINE MEYER
CAROLYN B GLEASON
CAROLYN KNOLL
CAROLYN M D'AMBROSIO
CAROLYN WATSON
CARRIE A WILLIS
CARRIE B CHESHER
CARRIE FILBURN
CARRIE JUNE BLACK
CARROLL M STEINFELD
CARSON SUGGS
CASEY FITZPATRICK
CASEY FOSTER
CASEY L HAY
CASIE MAYNE
CASSANDRA E THURMAN
CASSILLY BESTEN
CATHERINE A CONDON
CATHERINE CHIAPPETTA
CATHERINE DICKINSON
CATHERINE F LOVE
CATHERINE O BELL
CATHERINE ROBINETTE
CATHERINE S MONTZ
CATHRINE STEVENSON
CECILIA F WANG
CECILIA G FINCH
CECILIA WANG
CELENA CONDON
CHAD A REIGEL
CHAD BROWN
CHAD SECOR
CHAD TARR

CHADWICK BASSI
CHANDHIRAN RANGASWAMY
CHARIS GURROLA
CHARITY DOUGLAS
CHARITY H WELCH
CHARLENE M DENNEMEYER
CHARLESA BUSH II
CHARLES B BENSENHAVER III
CHARLES B DAWSON
CHARLES C BARR
CHARLES D WEBB
CHARLES DODSON
CHARLES E GABA
CHARLES E HORNADAY JR
CHARLES ISON
CHARLES J ENGELSHER
CHARLES J GOODWIN
CHARLES KENNEDY
CHARLES L HUANG
CHARLES M GODO
CHARLES M KENNEY III
CHARLES MARCUM
CHARLES MULLICAN
CHARLES N MULLICAN IV
CHARLES NEWMAN
CHARLES NEWTON
CHARLES O OLISA
CHARLES PAPP
CHARLES R PRINCE
CHARLES R SCOGGINS
CHARLES RANSLER
CHARLES RAY
CHARLES ROSE
CHARLES S SMITH
CHARLES SEWALL
CHARLES SHIELDS
CHARLES W HARGIS
CHARLES WARREN
CHARLIE C DAVIS
CHARLOTTE G STITES
CHARLOTTE N NEAL
CHAZ CLUSKY
CHAZ M ARNOLD
CHELCIA MOODY
CHELSEA B ADAMS

CHELSEA COLE
CHELSEA EVANS
CHELSEA KELLAMS
CHELSEA L FERGUSON
CHELSEA M FOWLER
CHELSEA PIERCE
CHELSEA S ROJAS
CHELSEA SMITH
CHERI FOGLE
CHERYL G COWENS
CHERYL I MAKK
CHESLEE BLOYD
CHIMALUM OKAFOR
CHIMALUM R OKAFOR
CHITRA RAGHAVAN
CHIZOBA O NGESINA
CHRIS COVINGTON
CHRIS D METCALF
CHRIS EHRLER
CHRIS GODFREY
CHRIS GREEN
CHRIS N ANGGELIS
CHRIS R KOFORD
CHRIST G KYRIAKEDES
CHRISTEN MONTGOMERY
CHRISTIAN CHRISTENSEN
CHRISTIAN D CLASBY
CHRISTIAN E BERKHAHN
CHRISTIAN KNECHT
CHRISTIAN RAMSEY
CHRISTIANA WEIGAND
CHRISTINA B JOHNSON
CHRISTINA COTTON
CHRISTINA E FRIX
CHRISTINA HALL
CHRISTINA L LANE
CHRISTINA L TANNER
CHRISTINA LINEBACK
CHRISTINA M HALL
CHRISTINA M LINEBACK
CHRISTINA M MINRATH
CHRISTINA NORTH-WOODS
CHRISTINA R ZAVATCHEN
CHRISTINA S BROWN
CHRISTINA SAMS

CHRISTINA THOMPSON
CHRISTINE BLACK
CHRISTINE K COOPER
CHRISTINE KASSIS
CHRISTINE KO
CHRISTINE MARCHIK
CHRISTINE MEECE
CHRISTODULOSS STAVENS
CHRISTOPHER A BUNCH
CHRISTOPHER A HUBER
CHRISTOPHER A SEMDER
CHRISTOPHER ANDERSON
CHRISTOPHER B WHITE
CHRISTOPHER B WIETING
CHRISTOPHER BELL
CHRISTOPHER C SACCONI
CHRISTOPHER CREECH
CHRISTOPHER D BAPTIST
CHRISTOPHER D MESCIA
CHRISTOPHER DIPIRO
CHRISTOPHER E SCHMITT
CHRISTOPHER E SMITH
CHRISTOPHER F PAYTON
CHRISTOPHER G BURKEEN
CHRISTOPHER G MILLER
CHRISTOPHER G SCHREPFERMAN
CHRISTOPHER HOFELICH
CHRISTOPHER J BIXLER
CHRISTOPHER J COMPTON
CHRISTOPHER J MALYNOWSKI
CHRISTOPHER J MILLER
CHRISTOPHER J STATILE
CHRISTOPHER JOHNSRUDE
CHRISTOPHER L HELLMAN
CHRISTOPHER L JOHNSRUDE
CHRISTOPHER M HAAS
CHRISTOPHER M SWIFT
CHRISTOPHER MALYNOWSKI
CHRISTOPHER MEENACH
CHRISTOPHER OTI
CHRISTOPHER PETTIS
CHRISTOPHER PHILLIPS
CHRISTOPHER R PETTIS
CHRISTOPHER S MCCLELLAN
CHRISTOPHER STEIDLE

CHRISTOPHER TROXELL
CHRISTOPHER V PITCOCK
CHRISTOPHER WEST
CHRISTOPHER WILCOX
CHRISTY HUSER
CHRISTY ROE
CHRISTY WORTHAM
CHUKWUMA C NNOROM
CHUT SOMBUTMAI
CINDY ATKINS
CLAIRE E BERMAN
CLAIRE OCULAM
CLARE BRAUN HASHEMI
CLARISSA BEITING
CLAUDIU MURESAN
CLAY CONDLEY
CLAYTON L VANDERGRIF
CLIFFORD L HAZELWOOD
CLIFFORD W MEYERS
CODY B GILBERT
CODY GILBERT
CODY L HAMBLETON
CODY R BEARDEN
CODY W MOORE
CODY W RICKER
CODY WELCH
COLBY RICHARDSON
COLIN A NEUMANN
COLIN M CARROLL
COLLIN BALL
CONNIE P ANGGELIS
CONNOR EARLS
COON SWATI LAROIA
COOPER T RAPP
COREY FORESTER
COREY G DANIELS
COREY HATFIELD
CORISSA STOVALL
CORNELIA WADE
CORTNEY CASH
CORY JOHANBOEKE
CORY PENCE
COURTNEY B MINOR
COURTNEY BOWLING
COURTNEY EDGAR-ZARATE

COURTNEY L BARRON
COURTNEY LEDGERWOOD
COURTNEY R PROTZER
COURTNEY SCHNIEDERS
CRAIG A REEVES
CRAIG B FOWLER
CRAIG CARROLL
CRAIG H ALEXANDER
CRAIG JAMES
CRAIG KAMEN
CRAIG KEENE
CRAIG S BAUM
CRAIG S KAMEN
CRISTEN WAESPE
CRISTINA MCGRANNAHAN
CRISTY ABREU
CRISTY BLEVINS
CRYSTAL COMPTON
CRYSTAL F LABBATO
CRYSTAL H MCMAHAN
CRYSTAL HAZELWOOD-TAYLOR
CRYSTAL REED
CRYSTAL ROSE
CRYSTAL SCOTT
CURTIS A JORDAN
CURTIS GIVEN
CURTIS HIGH
CURTIS ROBERTSON
CURTIS WILLIAMS
CYNTHIA B STEARNS
CYNTHIA BOWMAN-STROUD
CYNTHIA NAPIER
CYNTHIA R FATA
CYNTHIA S CRABTREE
CYNTHIA WALLENTIN
D MATTHEW MCDANALD
D. PRESTON FIGGE
DACIA W MACKENZIE
DAFANG CHEN
DAKSHA MEHTA
DALE DING
DALE R ABSHER
DAMON L GATEWOOD
DAN G SOTINGEANU
DAN L STEWART

DAN SOTINGEANU
DAN STEWART
DANA BENEDICT
DANA HECKINGER
DANA J DISTLER
DANA L ERWIN
DANA L SMALLWOOD
DANA MARIE CHANDLER
DANA SOUCY
DANA TYRRELL
DANA E STEPHENS
DANESH MAZLOOMDOOST
DANIEL A KATZMAN
DANIEL ALTMAN
DANIEL BUTCHER
DANIEL C SCULLIN JR
DANIEL CORDINER
DANIEL E RUEFF
DANIEL FIORET
DANIEL H COOK
DANIEL HACKETT
DANIEL HOWARD
DANIEL J ALTMAN
DANIEL J EICHENBERGER
DANIEL J KMETZ
DANIEL KATZMAN
DANIEL KOSCIELSKI
DANIEL P GARCIA
DANIEL R CURRAN
DANIEL R GARST
DANIEL R SILEO
DANIEL RODRIGUE
DANIEL S METZINGER
DANIEL S WENDELIN
DANIEL SASSEEN
DANIEL SHIELDS
DANIEL STECKLER
DANIEL STRAUCHLER
DANIEL T CULY
DANIEL TKACH
DANIEL VERBIST
DANIEL WOO
DANIELLE BIBELHAUSER
DANIELLE CORK
DANIELLE CRUM

DANIELLE E HUMPHREY
DANIELLE M MANN
DANILO CORALES
DANIT TALMI
DANNY BUTLER
DANNY G GROVES
DANNY M CHACHERE
DANNY M CHACHERE II
DAPHNE HOSINSKI
DARA J STEPP
DARA STEPP
DARA T TUCKER
DAREL D BARNETT
DARIN HALE
DARION ROBINSON
DARIUS MOSHFEGHI
DARLENA GAY JONES
DARREN C CHAPMAN
DARREN S DUNCAN
DARRYL L KAELIN
DARSHANA AMIN
DARYL BAUER
DARYL K POTTER
DAVID A COSTANTINO
DAVID A CRAIG
DAVID A FENDLEY
DAVID A LADDEN
DAVID A LIPSKI
DAVID A PETERSON
DAVID A RANKIN
DAVID A RIESZ
DAVID A WEBER
DAVID ALEXANDER
DAVID B CLARK
DAVID B MCCONDA
DAVID BAKER
DAVID BOSOMWORTH
DAVID C GELBART
DAVID C JAMORA
DAVID COSTANTINO
DAVID D HAZLETT JR
DAVID D PICKLESIMER
DAVID DODD
DAVID DOME
DAVID DOUGHERTY

DAVID DOUGLAS
DAVID DUBOCQ
DAVID DUGGER
DAVID E JOHNSON
DAVID E STAPP
DAVID ESHAK
DAVID GARRETT
DAVID H ROSENBAUM
DAVID HAMILTON
DAVID HARRIS
DAVID HAWSE
DAVID HAZLETT
DAVID HEATH
DAVID HOGAN CAMP
DAVID HUNT
DAVID J CREASON
DAVID J OVERLEY
DAVID J SHAFRAN
DAVID K ALEXANDER
DAVID KELLY
DAVID KIRN
DAVID KRAMER
DAVID LAUBER
DAVID M DRESNER
DAVID M NIERMAN
DAVID M PASSAFIUME
DAVID M WAESPE
DAVID NIERMAN
DAVID O WATTS
DAVID P KRAMER
DAVID P RHOADS
DAVID PERKINS
DAVID R GELLER
DAVID R KELLY
DAVID RODRIGUEZ
DAVID S HENLEY
DAVID S HUNT
DAVID SAXON
DAVID SCHELL
DAVID SELIGSON
DAVID STOREY
DAVID SVETICH
DAVID T CALL
DAVID TRIMBLE
DAVID W BIDDLE

DAVID W SAMUELSON	DIANE M KILBRIDE	DUNCAN DARNELL
DAVID YERKES	DIANNA COTHERN	DUSKA S BETHEL
DAWN G DAY	DIANNE BRANN	DUSTIN HILL
DAWN HOLLAND	DIANNE L GOODALE	DUSTIN K DEVERS
DAWN L COURTENAY	DILAN D PATEL	DUSTIN L SIMPSON
DAWN M GILLMAN	DILIP UNNIKISHNAN	DUSTIN STEHT
DAWN M LECHNER	DIMPI PATEL	DUSTIN WOODS
DAWN SHELBY	DIPTI NEVREKAR	DWIGHT D PRIDHAM
DEAN S COLLIS	DIPTI V NEVREKAR	DYLAN J LEWIS
DEANDREA R PERKINS	DIRK THACKER	DYLAN N GERLACH
DEANNA MCPHERSON	DOLPH (MARTY) M DENNY	DYNA F ZEHNDER
DEBBIE CROUCHER	DON GRANGER	DYSHERA L STONE
DEBORAH DOYLE	DON R DUFF	EARL ROBBINS
DEBORAH I WALLACE	DONALD A SMITH	EDIBERTO D GARCIA
DEBORAH PHILLIPS	DONALD CHERRY	EDWARD B BROCKMAN
DEBORAH R HELLINGER	DONALD E GOODIN	EDWARD C HALL
DEBORAH WELSH	DONALD E SHACKLEFORD	EDWARD E BELL
DEDDEH M BALLAH-LEAHEY	DONALD L SMITH	EDWARD E MILLER
DEEPAK KAPADIA	DONALD R ANSERT JR	EDWARD F KILB
DELWYN E MCOMBER	DONALD SPICER	EDWARD KILB
DEMETRIUS P RIZOS	DONALD W PAYNE	EDWARD KIM
DENETTE M GRIDER	DONN R CHATHAM	EDWARD O'NEILL
DENISSULER	DONNA A MOSS	EDWARD S KIM
DENISE J BRUNEAU	DONNA GERHARDSTEIN	EDWIN B LIEM
DENISE RUSSELL	DONNA M BEAVER	EDWIN F CARMOUCHE
DENNA R WATSON	DONNA S GAINES	EDWIN J APENBRINCK
DENNIS A SPARKS	DORRIS VAN DYKE	EDWIN R RENDER JR
DENNIS HAVENS	DOST MOHAMMED	EDWIN R STUTZMAN
DENNIS N SMITH	DOUGLAS A MILLIGAN	EDWIN SCHAUMBURG
DEREK A DAMIN	DOUGLAS ANSERT	ELAINE ALEXANDER
DEREK L WEYHRAUCH	DOUGLAS B TZANETOS	ELAINE PASSOW CAPOBIANCO
DEREK SAVELLS	DOUGLAS D DAMM	ELENA SALERNO
DEREK SMITH	DOUGLAS G OWEN	ELESHIA AMMERMAN
DEREK WHALEY	DOUGLAS J HATLER	ELIE ABU JAWDEH
DERICK THOMAS	DOUGLAS J MARQUESS	ELIJAH J BURTON
DERRIC RENTON	DOUGLAS J SCHNEIDER	ELIOT L THOMPSON
DEVALKUMAR J RAJYAGURU	DOUGLAS KATZ	ELISHA TRAPP
DEVAN WARD	DOUGLAS M BICKERS	ELISSA ASH
DEVIN EDWARDS	DOUGLAS MILLIGAN	ELISSA L ASH
DEVON WEATHERFORD	DOUGLAS R LOTZ	ELIZABETH A ANGELLIS
DHAMY SIVAMOCHAN	DOUGLASS ETTIN	ELIZABETH A JEWELL
DIANA BLAKE	DOUGLASSATCHER	ELIZABETH A MILLS
DIANA T HAYES	DOUGLASSCHNEIDER	ELIZABETH A RIVERA
DIANE K WETHERTON	DOUGLASSPRAGUE	ELIZABETH ABRAMS
DIANE L BIELEFELD	DREW PARK	ELIZABETH C BARRY

ELIZABETH C JENKINS
ELIZABETH CAMPBELL
ELIZABETH CONLEY
ELIZABETH D STEWART
ELIZABETH DUBOSE
ELIZABETH FLEY
ELIZABETH HAWSE
ELIZABETH HENCH
ELIZABETH HOCKER
ELIZABETH HOWARD
ELIZABETH J DUBOSE
ELIZABETH M KORDIK
ELIZABETH MARKUS
ELIZABETH MCGREGOR
ELIZABETH PIERCY
ELIZABETH PINNIX
ELIZABETH S BURCKARDT
ELIZABETH S RACHEL
ELIZABETH SEBREE
ELIZABETH T GERLACH
ELIZABETH TURCOTTE
ELIZABETH VICKERS
ELIZABETH W MILLER
ELIZABETH WOODALL
ELLEN BEACH
ELLEN M BALLARD
ELOY RUIZ-CALDERON
ELSA M HADDAD
EMILY A GRAEHLER
EMILY CARTER
EMILY D ALEXANDER
EMILY FEDERLE
EMILY FRASER
EMILY H GHOBADI
EMILY H PINKHAM
EMILY HENDERSON
EMILY HICKERSON
EMILY J GREGORY
EMILY J SNYDER
EMILY J WINN
EMILY JOHNSTON
EMILY L ROPER
EMILY LOPEZ
EMILY M ANGUIANO
EMILY P SIEG

EMILY PAUW
EMILY R BROWN
EMILY RICHMOND
EMMA KROGER
EMMA SCOTT
EMMALEE R BURNS
EMMANUEL K NWAOKOBIA
EMMANUEL NIDHIRY
EMMANUEL NWAOKOBIA
EMMETT J BROADDUS
EMORI B CARRARA
ENOCH K GRAY
ENRICO ASCANI
ERICA JONES
ERIC C KREPS
ERIC D ELDER
ERIC ESTES
ERIC F LYDON
ERIC HELTON
ERIC J WANNAMAKER
ERIC JONES
ERIC L BANDY
ERIC LO
ERIC M EDDS
ERIC MCDANIEL
ERIC OBERST
ERICO'REILLY
ERIC RUSCHMAN
ERICS CARTER
ERICS GUERRANT
ERICSCHAFFER
ERIC SCHMIDT
ERIC WANNAMAKER
ERIC X CHEN
ERICA COLLIER
ERICA D WILLIAMS
ERICA L GREGONIS
ERICA L TAKIMOTO
ERICA RAY
ERIKA CLARK
ERIN DRENKHAHN STEPHENS
ERIN FANNIN
ERIN HODGES
ERIN HOPKINS
ERIN KELLER

ERIN LEIGH LARKINS
ERIN ROSENBERGER
ERVIN ANAYA
ERVIN H ANAYA
ESTHER E COSTEL
ESTHER GRECO
EUGENE E JACOB
EUGENE OH
EUGENE P CHUNG
EUNICE HAHN
EVA M OWEN
EVA OLARIU
EVAN BENNETT
EVAN CLARK
EVAN G BLACK
EVAN HENSON
EVAN MOORE
EVELYN D LORENTS
EVERARDO LOPEZ
EVGENY TSIMERINOV
FADI BACHA
FADY MOUSTARAH
FADY WANNA
FAHAD KHAN
FAIZAN BABAR
FARAAZ A RAHMAN
FARRAH CONN
FEDERICO N SALCEDO
FELICIA G CATRON
FELIX A OLASH JR
FELIX G RIVERA-PEREZ
FERMINA A PIRMOHAMED
FERNANDO DE CASTRO
FILIP G GARRETT
FILIP GARRETT
FIRAS B BADIN
FIRAS BADIN
FOLARANMI AJIBOYE
FOREST W ARNOLD
FOROUGH GHAVAMI SHIREHJINI
FORREST A HANKE
FORREST S KUHN JR
FRANCES HORN
FRANCES THOMPSON
FRANCIE MASTERS

FRANCIS (FRANK) DILLARD
FRANCIS D NTIMBA
FRANCIS J HINSBERG
FRANCIS J MORABITO JR
FRANCIS MORABITO
FRANCIS NTIMBA
FRANCISCO VEGA-BERMUDEZ
FRANK BURCH
FRANK E LEE
FRANK G SIMON
FRANK H TAYLOR
FRANK J KEARSE III
FRANK J WELTE
FRANK JONES
FRANK LEE
FRANK MONGIARDO
FRANK O BONNARENS
FRANK R WERMELING
FRANK RUTIGLIANO
FRANK T SIMON
FRANK W HARRELL
FRANKLIN DE LA CRUZ
FRANKLIN W FANNIN
FRED HADLEY
FRED L PICKLESIMER
FRED L PICKLESIMER JR
FRED PICKLESIMER
FREDERICK BUNGE
FREDERICK DEWEESE
FREDERICK J HARDIN
FREDERICK NAHM
FREDERICK R WITTEN
GABRIEL IONESCU
GABRIELA HOWARD
GABRIELLE G DAVIS
GABRIELLE HISSONG
GABRIELLE J GRUNDY
GAIL E SCHOTTER
GALEN MAZE-ROTHSTEIN
GANESH K KARTHA
GANESH S RAO
GARICK D HILL
GARRETT M CRABTREE
GARY A CORBY
GARY EARLE

GARY ENGLAND
GARY FOX
GARY GOLDBLATT
GARY L CRUMP
GARY L FUCHS
GARY S WEINSTEIN
GARY SHIH
GARY W DAVIS
GARY W SHIH
GAURANG B SHAH
GAUTY ATHOURISTE
GEETANJALI VAJPEY
GENESIS BANGHA
GEOFFREY DURHAM-SMITH
GEORGE A SPENCER
GEORGE ALLEN
GEORGE B SONNIER
GEORGE D WEISS
GEORGE E QUILL JR
GEORGE F ESTILL
GEORGE GAD
GEORGE HANNA
GEORGE J KIM
GEORGE J POPHAM
GEORGE KIM
GEORGE M BENASHVILI
GEORGE R VALENTINI
GEORGE STEPHENS
GEORGE W ISAACS
GEORGE WEISS
GEORGINA OKOH
GEORGY CHERKASSKY
GERASIMOSS STAVENS
GERMAN FIKHMAN
GERRY-LYNN WICHMANN
GERY TOMASSONI
GHASSAN SHAKHASHIRO
GHULAM M MUGHAL
GIGI M MANUEL
GINA BARKER
GINA D' COSTA
GINA HUESTON
GINA L LAND
GINA MACCARONE
GINA SMITH

GINIUS PRADHAN
GIOVANNI G MILLARE
GLENN D HICKS
GLENN PUERTOLLANO
GOKUL TOSHNIWAL
GORDON G DOOLEY
GOUTHAM HEBBALMATH
GRAHAM D ENGLUND
GRANT E LATTIN JR
GRANT WARMOUTH
GRANWEL G ESTEBAN
GRAYSEN PETERSEN-FITTS
GREG A BROOKS
GREG COWEN
GREG N SMITH
GREG SMITH
GREGORY A SZYCH
GREGORY B NAZAR
GREGORY B ROBSON
GREGORY E STRULL
GREGORY F GRAU
GREGORY HALL
GREGORY HOOD
GREGORY J CILIBERTI
GREGORY J POTTS
GREGORY J ICHA
GREGORY KIRK BRASHER
GREGORY M ABBAS
GREGORY M PURVIS
GREGORY MARTA
GREGORY OSETINSKY
GREGORY REPASS
GREGORY S ELLIOTT
GREGORY THALKEN
GREGORY TRACY
GREGORY V OSETINSKY
GREGORY WOOLFOLK
GRIFFIN BICKING
GRISELDA CHENG-AKWA
GUSTAVO HUERTA
GUY D SILVA
GUY DEGENT
GUY E DEGENT
GWENDOLYN GODFREY
H FRED PREUSS JR

HAFIZ SROYA
HAHN AVITAL O'BRIEN
HAILEY ZIEGLER
HAIQIAO JIAO
HAITHAM ALSAHLI
HAL M CORWIN
HALEH C HEYDARIAN
HALEY J WARD
HALEY T STRICKLAND
HALEY WARD
HAMEED I KOURY
HAMMAD SIDDIQUI
HAMZA TANTOUSH
HANAN N BUDEIRI
HANNAH BROWN
HANNAH C RAAKE
HANNAH ENGLISH
HANNAH KLEIN
HANNAH R FISCHER
HANNAH STEINFORTH
HANS C MOUSER
HANS MOUSER
HARI CHARAN P REDDY
HARI CHARAN REDDY
HARI K ANKEM
HARIKRISHNAN DAMODARAN-NAIR
HARING J NAUTA
HARLEEN K CHAHIL
HAROLD D HALLER JR
HAROLD D HALLER JR.
HAROLD HALFHILL
HAROLD HALLER
HAROLD M CALVERT
HAROLD REEDY
HARRY J DEMPSEY
HARRY L RENCO
HARRY LOCKSTADT
HARSHA G NAGARAJA
HARSHUL PATEL
HASSAN MOHAMMED
HATEM ASAD
HAYDEN PHILLIPS
HAYES WILSON
HAYLEY BARBATO
HAZEM KAKAJI

HEATH E BROWN
HEATHER A GUSIC
HEATHER A LEWIS
HEATHER CLOUSE
HEATHER JOHNSON
HEATHER L RANDOLPH
HEATHER M HEDGEPEETH
HEATHER MCMILLIN
HEATHER R AUTON
HEATHER SCHULTE
HEATHER SUTTON
HEIDI D YANG
HEIDI DAVIES
HEIDI E MAHNKEN
HEITH WILLIS ROBERTSON
HENRY C RICHMOND IV
HENRY GARTH SMITH
HENRY J WALTER
HENRY N MEIERS III
HENRY RICHMOND
HENRY WELLS
HERBERT EGGERS
HERBERT M EGGERS III
HERBY G HAY JR
HEYDI FLORES PODADERA
HINDI SHAFICEL
HISHAM ELSHERBINY
HODA H AHWAZI
HOLLIS HILTY
HOLLIS V EDWARDS
HOLLY HALL
HOLLY L YAHYAWI
HOLLY M SHOULDERS
HOLLY W BROWN
HOLLY WILLIS
HOPE COTTRILL
HOPE M COTTRILL
HOSAM HANNA
HOSSAM JABBOUR
HOWARD BENNETT
HOWARD S LAZARUS
HRAK CHEMCHIRIAN
HSIONG CHEN
HUBERT BALLARD
HUEY-YUANY TIEN

HUMZA A ANSARI
HUNTER P NOLEN
HUNTER W DAVIS
IAN B HOLBROOK
IBRAIZ IQBAL
IDONA BREWER
IFEOMA R OKEKE
IGNACIO MONTES
IGOR V KRAVCHUK
IGOR VOSKRESENSKY
ILANA KOGAN
IMAN A HASSAN
IMAN HASSAN
IMRAN DOSANI
IMTIAZ HUSSAIN
INIKO SALLEE
IRAKLIS LIVAS
IRVIN SMITH
IRVING YE
ISAAC J ABECASSIS
ISAAC MITTENDORF
IVAN PENA
IVO O BESONG MANGEB
IYAD ALJABI
J GLENN GABBARD
J THOMAS ADKINS
J TURNBO
J. KENNETH FORD
JABARI CAPP
JABULANI SIDILE
JACK L HAMMAN
JACLYN A BURLESON
JACOB A BISHOP
JACOB BISHOP
JACOB J YUNKER
JACOB L NUNAMAKER
JACOB SCHOPP
JACQUELENE STEELE
JACQUELINE BAKER
JACQUELYN A SMITH
JACQUELYN R SMITH
JACQUELYN WENTWORTH
JACQUES YOUSSEF
JACQUETTA N WILSON
JAEGER MARY MOSELEY

JAGANNATH M SHERIGAR
JAHAN MIREMAMI
JAI GILLIAM
JAI P BHIMANI
JAIME DAVENPORT
JAIME R BAILEY
JAIVANTI LOHANO
JAKE BEGGS
JAKE C CHANG
JALARAM PATEL
JAMAL SHILLINGFORD
JAMAL TAHA
JAMES A TURPIN
JAMES A WRIGHT
JAMES AKIN
JAMES B CARRICO JR
JAMES B ECKMAN JR
JAMES B SWEATT
JAMES B THORNTON
JAMES BAKER
JAMES BOYD
JAMES C DODDS
JAMES C HART JR
JAMES C STROBEL
JAMES CAMERON
JAMES CARRICO
JAMES CHUNG
JAMES CRAGER
JAMES D CHARASIKA
JAMES D MCNEVIN
JAMES DURBIN
JAMES E ARMSTRONG
JAMES E SEGAL
JAMES E WHEELER II
JAMES EICKHOLZ
JAMES F CNOTA II
JAMES F PHIFER
JAMES FOUST
JAMES FRANCIS
JAMES FRENCHER
JAMES GIEBINK
JAMES GUILER
JAMES GWINN
JAMES HARGAN
JAMES HUFFMAN

JAMES J MILLER
JAMES KENNETT
JAMES L BERSOT JR
JAMES L BUCK
JAMES L COORSSEN JR
JAMES LABER
JAMES LIAU
JAMES LONG
JAMES M ANDRY
JAMES M DONLEY
JAMES M FELLOWS
JAMES M HUFFMAN
JAMES M LINK
JAMES M VAN DAALEN
JAMES M WINKLEY
JAMES M WINKLEY II
JAMES MEALS
JAMES MONTGOMERY
JAMES N CODE II
JAMES O'ROURKE
JAMES PEZZI
JAMES R BELZA
JAMES R HAGERMAN
JAMES R LINK
JAMES R WHARTON
JAMES RIZZO
JAMES ROSSI
JAMES S MORGAN
JAMES S SMITH
JAMES T FRENCHER
JAMES THOMAS WEBBER
JAMES THORNTON
JAMES TURNER
JAMES VANHOOSE
JAMES VERTREES
JAMES W BOSLER III
JAMES W BOYD
JAMES W LOVELESS
JAMES W MONARCH
JAMES W RICE
JAMES WINKLEY
JAMEY HOURIGAN
JAMIE A AUSTIN
JAMIE AKER
JAMIE BAKER

JAMIE BLACK
JAMIE COOK
JAMIE D KEMP
JAMIE SCHULZ
JAMIE SHELSTAD
JAMIE T MILLER
JAMIE VICTORIA ROSS
JAN THOMPSON
JANA L SULZER
JANAK TALWALKAR
JANE COLLINS
JANE HOPE REED
JANELL HACKER
JANET CARTWRIGHT
JANET COOPER
JANET E FRAGER
JANET LEON
JANET R CHIPMAN
JANNA M ELAM
JARED LEET
JARED M HALL
JARED NIMTZ
JARED S ISAACSON
JARRET KUO
JASMINE HOLMAN
JASMINE NEAL
JASON A CLARK
JASON A DUGGER
JASON A HARPER
JASON A MULL
JASON BURNS
JASON C HOOK
JASON C LEWIS
JASON CLARK
JASON CUMBERS
JASON E GRENNAN
JASON GOODMAN
JASON GRABER
JASON GROTH
JASON L YEWELL
JASON LORCH
JASON M NELSON
JASON MULL
JASON MUNDY
JASON PATTON

JASON R DIVITO
JASON R LEMON
JASON REYNOLDS
JASON RUST
JASON S GARRISON
JASON SHEN
JASON SHOU
JASON W CALDWELL
JASON WILSON
JASON YEWELL
JAVED IQBAL
JAVED S IQBAL
JAVIER ARCE
JAWED MOVANIA
JAWED NASIM
JAY FLYNN
JAY R WOODY
JAYAKRISHNAKAMAL KONIJETI
JAYLA L GREENE
JAYNA R JONES
JEAN H NUSZ
JEANIE M DOAN
JEAN-MAURICE PAGE
JEANNE L VIERS
JEANNETTE C JAGGERS
JEANNINE M PERRENOUD
JED A SANTA MARIA
JEFFERY BUTLER
JEFFERY TAYLOR
JEFFREY A TUVLIN
JEFFREY BEEN
JEFFREY BOWEN
JEFFREY BOYD
JEFFREY C NAU
JEFFREY C PAN
JEFFREY CLARKE
JEFFREY K BOYD
JEFFREY K ROGERS
JEFFREY L REYNOLDS
JEFFREY L WAMPLER
JEFFREY M GOLDBERG
JEFFREY M STIDAM
JEFFREY MUDD
JEFFREY NEAL
JEFFREY RICHARDSON

JEFFREY RINEY
JEFFREY T OMER
JEFFREY V CHOU
JEFFREY W BERG
JEFFREY W DICKERSON
JENA RUXER
JENNA LENHART
JENNA M WAREHIME
JENNA R KANTER
JENNIFER A HAYNES
JENNIFER A HEISTAND
JENNIFER A HIGDON
JENNIFER A HOLLON
JENNIFER A LASH
JENNIFER A TENNANT
JENNIFER B SMITH
JENNIFER BLISH
JENNIFER BRIEN
JENNIFER CUNNINGHAM-FARBSTEIN
JENNIFER D FERRIS
JENNIFER FERREE
JENNIFER FERRIS
JENNIFER FUSON
JENNIFER H FORD
JENNIFER HAYNIE
JENNIFER HEWING
JENNIFER HITT
JENNIFER HOCKENSMITH
JENNIFER JOHNSON
JENNIFER L BROWN
JENNIFER L CUNNINGHAM-
FARBSTEIN
JENNIFER L JONES
JENNIFER L KIEL
JENNIFER L LINDSEY
JENNIFER L LOWE-DENNISON
JENNIFER L WALDEN-FAIN
JENNIFER L WISEMAN
JENNIFER M HOCKENSMITH
JENNIFER MARCINEK
JENNIFER MASON
JENNIFER NELSON
JENNIFER P GIUDICE
JENNIFER R STREET
JENNIFER REA

JENNIFER ROSS
JENNIFER SKORUPA
JENNIFER TARTER
JENNIFER THOMAS
JENNIFER WHITSELL
JENNIFER WILSON
JEREMIAH A JANSEN
JEREMY BACH
JEREMY CORBETT
JEREMY D CLARK
JEREMY D JONES
JEREMY DORITY
JEREMY HAMILTON
JEREMY J SCOBEE
JEREMY KALMA
JEREMY SWINEY
JEREMY WAITS
JEREMY WARNER
JEREMY WELLS
JEROME PURYEAR
JERRY W LIN
JESSALYNN CLARK
JESSE BRYANT
JESSE CHANG
JESSE E ADAMS III
JESSE E JENKINS
JESSE KELLEY
JESSE L CHANG
JESSE T BRYANT IV
JESSICA ANDERSON-BROWN
JESSICA CAIN
JESSICA CARR
JESSICA CLEVINGER
JESSICA GARGUS
JESSICA HOWARD
JESSICA JETTE-TARUMI
JESSICA KENDRICK
JESSICA L HATA
JESSICA L HOLLOWMAN
JESSICA L HOWARD
JESSICA L WITHROW
JESSICA LAFOLLETTE
JESSICA LAW
JESSICA M COWLEY
JESSICA M STITH

JESSICA P FLOYD
JESSICA PICKEL
JESSICA ROBERTS
JESSICA S CHOE
JESSICA SANDLER
JESSICA SCHORCK
JESSIE MEISER
JESUS A SANCHEZ CONTRERASJR
JESUS SANCHEZ CONTRERAS
JESUS TOVAR
JIA X ZHANG
JIGNESH J SHAH
JIGNESH SHAH
JILL ATKINSON-PETTER
JILL FURUBAYASHI
JILL K FURUBAYASHI
JILL R WATSON
JILL ROBINSON
JILLIAN GETTELFINGER
JILLIAN RUNYON
JIMMY MEADE
JIMMYE PERKINS
JINEE M BROOKS
JITANDER DUDEE
JOAN LEE
JOANNA M HETMAN
JOAO MC-ONEIL N PLANCHER
JOCELYN MINI
JODI A LOYD
JOEL LILLEVIG
JOEL LIN
JOEL MONCIVAIZ
JOEL P WEMETTE
JOEL SIMON
JOERN B SOLTAU
JOHAN AASBO
JOHN A BROWN
JOHN A COX
JOHN A DACOSTA
JOHN A JUDD
JOHN A LLOYD
JOHN A MILLIN
JOHN A VAN ARSDALL II
JOHN B BENTON
JOHN B BLAIR

JOHN B EIFLER JR
JOHN B RADEMAKER
JOHN BALLERT
JOHN BARTON
JOHN BORDERS
JOHN BRAZZELL
JOHN BROWNING
JOHN BUGG
JOHN CARPENTER
JOHN CECIL
JOHN CHANEY
JOHN COCHRAN
JOHN COLGAN
JOHN D CRASE
JOHN D KOLTER
JOHN D ROTHPLETZ
JOHN D WENDEL
JOHN E HAAS
JOHN E WILLIAMSON
JOHN EDWARDS
JOHN F JANSEN
JOHN F KLINK III
JOHN FLEMING
JOHN FRANKLIN
JOHN GODFREY
JOHN GRUBBS
JOHN H GREINWALD
JOHN H JURIGE JR
JOHN H LOUGHRAN JR
JOHN HAN
JOHN HANCOCK
JOHN HARRISON
JOHN HOBBS
JOHN HOLT
JOHN HUFF
JOHN IV SERAK
JOHN J RIDDLE
JOHN JANSEN
JOHN K ENDSLEY
JOHN KLINK
JOHN KOLLENBERG
JOHN KOSZUTA
JOHN KRAUS
JOHN L HUBER JR
JOHN L MARKERT

JOHN LEIGH
JOHN LYNCH
JOHN LYON
JOHN M CONNER
JOHN M FARMER
JOHN M GORMLEY
JOHN M MANDROLA
JOHN M SMITH
JOHN M TRIPLETT
JOHN MEEK
JOHN MILLER
JOHN MODICA
JOHN N VITALI
JOHN NORMAN
JOHN P COWLEY
JOHN P GILLESPIE
JOHN P MCCORMICK
JOHN P OLIPHANT
JOHN P SULLIVAN
JOHN PENDLETON
JOHN R BARTON
JOHN R GLEASON JR
JOHN R PENTA
JOHN R WEHRY
JOHN REINOEHL
JOHN RESSER
JOHN RYAN
JOHN S BLANKENSHIP
JOHN S LEWIS JR
JOHN S OLDHAM JR
JOHN S PETREY JR
JOHN SCHULTZ
JOHN SERAK IV
JOHN SMITH
JOHN THOBABEN
JOHN THOMPSON
JOHN TRIPLETT
JOHN TURNER
JOHN U VARGA
JOHN V HOLEMAN
JOHN VAUGHAN
JOHN W BURCKLE
JOHN W DERR JR
JOHN W GEARY IV
JOHN W KIM

JOHN W MCCONNELL
JOHN W MELTON
JOHN WENDEL
JOHNA M BOTT
JOHNNY HAMMONS
JOLANTA DENNIS
JOLANTA M DENNIS
JON A SCHERMERHORN
JON C MYERS
JON COLE
JON K KOSTELIC
JON LEWIS
JON RAGLAND
JONATHAN A JAKSHA
JONATHAN CASH
JONATHAN COLL
JONATHAN CULLER
JONATHAN D COHEN
JONATHAN D RICE
JONATHAN E MORTON
JONATHAN FEDDOCK
JONATHAN G YERASIMIDES
JONATHAN GIPSON
JONATHAN HAFNER
JONATHAN J ALLRED
JONATHAN JOHNSON
JONATHAN L WITTEN
JONATHAN LAMPKIN
JONATHAN M FEDDOCK
JONATHAN M MARTIN
JONATHAN MARTIN
JONATHAN MCGREGOR
JONATHAN MOORE
JONATHAN N RAY
JONATHAN NAPIER
JONATHAN P COLL
JONATHAN R MALOWITZ
JONATHAN REED
JONATHAN REY
JONATHAN T LAMPKIN
JONATHAN T SMITH
JONATHAN W OBERT
JONATHAN W THOMAS
JONATHAN WILKERSON
JONATHON ENNIS

JONATHON R LINDNER
JONI L WOOLDRIDGE
JONNA TOWNSEND
JORDAN A SWANN
JORDAN B BROWN
JORDAN GEORGEL
JORDAN W TINNELL
JORGE CARDENAS
JOSE O VAZQUEZ-VICENTE
JOSEPH A TISONE
JOSEPH ASHBURN
JOSEPH BASSI
JOSEPH BECKER
JOSEPH BLACKMON
JOSEPH C BANIS JR
JOSEPH C PAPPALARDO
JOSEPH D RITCHIE JR
JOSEPH E MESA
JOSEPH F SEIPEL
JOSEPH G WERNER JR
JOSEPH GERHARDSTEIN
JOSEPH H CIESLAK
JOSEPH H HERSH
JOSEPH HILL
JOSEPH ISAAC
JOSEPH J CREELY III
JOSEPH JUDGE
JOSEPH K MURPHY JR
JOSEPH L LARATTA
JOSEPH LAMBERT
JOSEPH LYNOTT
JOSEPH M NESSLER
JOSEPH M SCHNEIDER
JOSEPH MUELLER
JOSEPH NEIMAT
JOSEPH OROPILLA
JOSEPH P LOWERY
JOSEPH PITTARD
JOSEPH R CECIL JR
JOSEPH R YATES
JOSEPH R YATES JR
JOSEPH REED
JOSEPH SCHNEIDER
JOSEPH SPIRES
JOSEPH STONE

JOSEPH VALAYAM
JOSEPH W BUECKER
JOSEPH W GREENE
JOSEPH YATES
JOSEPH ZERGA
JOSHUA A HEATH
JOSHUA C BLAIR
JOSHUA D GRAHAM
JOSHUA D KURTZ
JOSHUA D SCHORR
JOSHUA D STEVENS
JOSHUA H CLAPP
JOSHUA HAYMAN
JOSHUA KURTZ
JOSHUA L JOHNSON
JOSHUA LESTER
JOSHUA M HAYMAN
JOSHUA STEINER
JOSHUA STEVENS
JOSHUA T MENDELSON
JOSHUA WIRTH
JOSIE PIPPIN
JOY HERBERT-NEAL
JOY M BIERNESSE
JUAN J ORTIZ
JUAN L QUINTERO
JUAWANNA SCHULLER
JUHEE N MIAN
JULENE B SAMUELS
JULIA A SEWARD
JULIA C CALDWELL
JULIA D WILLIAMS
JULIA T ELPERS
JULIAN JUSTINO
JULIE A BISHOP
JULIE A EKENS
JULIE A THOBEN
JULIE A WATSON
JULIE ASHMUN
JULIE C GRANNAN
JULIE M GUESS
JULIE M SCHUSTER
JULIE POORE
JULIE S LEE
JULIE STOPHER

JUN O KIM
JUN W LEE
JUNIOR CARBAJAL
JUNIOR UNIVERS
JUSTIN B SEDLAK
JUSTIN BROWN
JUSTIN C MCMONIGLE
JUSTIN COLGAN
JUSTIN DAMRON
JUSTIN DUBREUS
JUSTIN H THAI
JUSTIN JOHNSON
JUSTIN L MCCOY
JUSTIN M VERMEULEN
JUSTIN PENTICUFF
JUSTIN RAYBOULD
JUSTIN SAMMONS
JUSTIN SAUNDERS
JUSTIN T GERALDS
JUSTIN W WEST
JUSTIN WEST
JYOTHI MATTA
K C DUNN
K. STRENGE
KACI MEDLEY
KAELA NORTON
KAISEY H MEDLEY
KAITLIN K SULLIVAN
KAITLIN M HAYDEN
KAITLIN R MASTERSON
KALISTA J HUGHES HESTER
KAMAL KASSEM
KAMAL MOULANA
KAMBRIE KATO
KAMBRIE Y KATO
KAMRAN AKHTAR
KANDICE SKABO
KARA CRISPIN
KARA M SCHMIDT
KARA SAMMONS
KARA WELLS
KARABETH MOORE
KARAN S SHAH
KAREEM AHMAD
KAREEM I AHMAD

KAREN GRAHAM
KAREN J ABRAMS
KAREN J BRUNKHORST
KAREN J LANGNESS
KAREN JENNINGS-CONKLIN
KAREN M ERBECK
KAREN MULHOLLAND
KAREN N COVINGTON
KAREN PLAYFORTH
KAREN SCHELL
KARIANNE WASHER
KARINA A BUSCH
KARL HEINSS
KARL KELLEY
KARLA STEPHEN
KARTHIK BONAM
KARTHIK KODE
KARTHIK R KODE
KARYN M BENTLEY
KASEY KINDERVATER
KASEY L SCHEPER
KASSIE JACKSON
KATAYOUN BEHBAHANI
KATELYN ARVIN
KATELYNN B PREWITT
KATHARINE E HAZEL
KATHERINE A CAHOON
KATHERINE CRIORDAN
KATHERINE CSHEPARD
KATHERINE CECIL
KATHERINE H JETT
KATHERINE I TORRANCE
KATHERINE L BROWN
KATHERINE L GEORGE
KATHERINE M MEDINA
KATHERINE O MITCHELL
KATHERINE S HALLOWAY
KATHERINE SHAMILTON
KATHERINE SPASSAFIUME
KATHERINE TATE
KATHERINE WILLIAMSON
KATHI O'NEAL
KATHLEEN A NEWTON
KATHLEEN E SHINER
KATHLEEN M WILES

KATHLEEN T LANHAM
KATHLEEN V FERRY
KATHRYN A CAMBRON
KATHRYN ALLEN
KATHRYN CECIL
KATHRYN D FORBES
KATHRYN E GUILLEN
KATHRYN FRANCESCON
KATHRYN G THORNE
KATHRYN H OWENS
KATHRYN NORD
KATHRYN SEWARD
KATHRYN WOODY
KATHY A NIEDER
KATHY S BLAIR
KATHY SHERMAN
KATHY TINCHER
KATIE E KRAFT
KATIE FOGLE
KATLIN C DAVIS
KATRINA GRIFFIN
KATRINA HOOD
KATY MULLER
KAVEH SAJADI
KAY M LOWNEY
KAYLA B CASH
KAYLA BERRY
KAYLA BROWN
KAYLA CRUMP
KAYLA L DAY
KAYLA L SMITH
KAYLA MASON
KAYLA R NEBELSICK
KAYLEE PURDON
KAYUR V PATEL
KEEHN V HOSIER
KEESHA WATTS
KEIR D MARSHALL
KEIR MARSHALL
KEITH ALEXANDER
KEITH APPLGATE
KEITH CLIFTON
KEITH D FORWITH
KEITH E KRAWIEC
KEITH J ALEXANDER

KEITH K HARMON
KEITH KELLY
KEITH MENES
KELCEY L ADAMS
KELLEIGH HUMLONG
KELLEY J JAMES
KELLEY R KIESLER
KELLI G HALL
KELLI J MILLER
KELLIE A TAYLOR
KELLIE CROWE
KELLY BINKLEY
KELLY COLE
KELLY DERINGTON
KELLY E HURST
KELLY HOUSER
KELLY J BOWMAN
KELLY L EFFINGER
KELLY L STOBBE
KELLY LACORE
KELLY M GOLLAR
KELLY M HINES
KELLY NICHOLS
KELLY P ROUNSAVALL
KELLY PACITTI
KELLY PATTERSON
KELLY RENEE HENSON
KELLY TAYLOR
KELLYE LYNN TAPP
KELSEY PERKINS
KELSIE O CAIN
KENDALL GOLDSCHMIDT
KENDALL R GOLDSCHMIDT
KENDELL KOEHLER
KENNETH A BURCKARDT
KENNETH C ANDERSON
KENNETH COOK
KENNETH D MORRISON
KENNETH E GREEN
KENNETH HUGHES
KENNETH JONES
KENNETH M HODGE
KENNETH MCCOUN
KENNETH R HARGROVE
KENNETH R SMITH

KENNETH THIELMEIER
KENNETH V HUGHES III
KENNETH W LIVESAY
KENNETH WEAVER
KENT E JONES
KENT J KESSLER
KERI A MARQUES
KERI ROBBINS
KERRI NEFF
KERRI WILSON
KETAN C MEHTA
KEVIN A O'KON
KEVIN A WURST
KEVIN B BOYD
KEVIN CROCE
KEVIN DENEHY
KEVIN E WHITE
KEVIN G BAYS
KEVIN ITTY
KEVIN J HEINE
KEVIN L POTTS
KEVIN L WILLIAMS
KEVIN LULEY
KEVIN M O'CONNOR
KEVIN M WHELAN
KEVIN M ZIEGLER
KEVIN MAGONE
KEVIN MOREMAN
KEVIN MORLEY
KEVIN O'CONNOR
KEVIN P SEREY
KEVIN PRINCE
KEVIN SCULLY
KEVIN SEREY
KEVIN STIGALL
KEVIN SWANNER
KEVIN W PARROTT
KEVIN WHITE
KHADIJEH ZARKOOB
KHAI TRUONG
KHALED JOUJA
KHALED SALEH
KHALID BHATTI
KHALID CHAUDRY
KHALID YAQOOB

KHALID Z GHOSHEH
KHALIL RAHMAN
KHEDER KUTMAH
KHURRAM NAZEER
KIBBE CROWLEY
KIERA HOBBS
KIM TAVAJIAN
KIMBERLEY KNIGHT
KIMBERLY A MORGAN
KIMBERLY BELL
KIMBERLY BURKS
KIMBERLY CASE
KIMBERLY CESARIO
KIMBERLY D ARIAS
KIMBERLY D SHELTON
KIMBERLY J MARLOWE
KIMBERLY JO FLOYD
KIMBERLY JOHNSON
KIMBERLY M JOHNSON
KIMBERLY M KNOTT
KIMBERLY R MROZEK
KIMBERLY RECKTENWALD
KIMBERLY REYNOLDS
KIMBERLY S CAMPBELL
KIMBERLY S MEYER
KIMBERLY SEXTON
KIMBERLY SHAVER
KIMBERLY SHIMER
KIMBERLY THOMPSON
KIRBI KERSEY
KIROJ YUN
KITTIE H GEORGE
KODUVATHARA L JAMES
KONRAD R KIJEWski
KRISHNAN CHALLAPPA
KRISTAN SWINDLER
KRISTEE SHOULDERS
KRISTEN CARPER
KRISTEN MORAN WELLS
KRISTEN N PETERSEN
KRISTEN R HORD
KRISTEN RUSSELL
KRISTEN WILLIAMS
KRISTI DAY
KRISTI GILL

KRISTI L HAVENER
KRISTI L TINGLE
KRISTI PHELPS
KRISTIE FRIEDRICH
KRISTIE J PARIS
KRISTIE L HANKINS
KRISTIE STEVENS
KRISTIN A HUBER
KRISTIN BIANCHI
KRISTIN E COX
KRISTIN M MOORE
KRISTIN WICKHAM
KRISTINA D WILLIAMS
KRISTINA HUMPHRIES
KRISTINA L DAWSON
KRISTINA R HAMMER
KRISTOFFER FARRELL
KRISTOPHER BRAUN
KRISTOPHER CUMBERMACK
KRISTOPHER M CUMBERMACK
KRISTOPHER R PUGH
KRISTOPHER T ABELN
KRISTY G CHAPPELL
KRISTY SALLEY
KRISTYN BOSSLE
KRUNAL PATEL
KURT KROUSE
KURT WILHELMUS
KYLE BLOOMFIELD
KYLE M ALTMAN
KYLE PARISH
KYLE R STEWART
KYLE ROMINES
KYLE ROSENSTEIN
KYLE S SLONE
KYLE THOMPSON
KYLE V CONWAY
KYRAL SHARP
KYUNGMIN KANG
LACEY J GUNN
LACHELLE N ACHTERBERG
LACY L OCHS
LAINIE TAYLOR
LAITH MAALI
LAITH N MAALI

LAKESHIA JONES
LAKSHMANA K PENDYALA
LALEH REZAEI
LANA K REED
LANCE M HOTTMAN
LANCE WILLIAMSON
LANDEN MEEKS
LANE M ROLAND
LANNY R GORE
LARA M OSETINSKY
LARA OSETINSKY
LARRIETTA ELLIOTTE
LARRY BUTLER
LARRY HUBBS
LARRY T BREEDING
LASZLO J MAKK
LATASHA M REID
LATHAN SETTLE
LAURA A QUESENBERRY
LAURA A ZELLER
LAURA BARKLEY
LAURA BUCHANAN
LAURA CLIFTON
LAURA E BARKLEY
LAURA F MITCHELL
LAURA G KELLIE
LAURA IGHEDESA
LAURA J REEDY
LAURA J SLONE
LAURA KELSO
LAURA L TUDOR
LAURA M BURKE
LAURA M GALLE
LAURA M NOEL
LAURA M RUBLE
LAURA RICHARD
LAURA RIGDON
LAURA ROMEO
LAURA TRAVIS
LAURA W SIMONS
LAURA YEATES
LAURE SCHADLER
LAUREN A LINCOLN
LAUREN BEAVEN
LAUREN C BRILEY

LAUREN E MOSS
LAUREN ELLIS
LAUREN EURTON
LAUREN HAMPTON
LAUREN HAYS
LAUREN JACKSON
LAUREN LARSON
LAUREN M QUINN
LAUREN N SPARKS
LAUREN O BURKE
LAUREN PERRAUT
LAUREN RESCH
LAUREN S BOWLIN
LAUREN S LEWIS
LAUREN S WALKER
LAUREN SEREY
LAURIE A DAVIS
LAURIE B CRAYCROFT
LAURIE MASSA
LAWRENCE A SCHAPER
LAWRENCE A SIVORI II
LAWRENCE E MASON JR
LAWRENCE J RUEFF
LAWRENCE R TENKMAN
LAWRENCE SHIRLEY
LAXMAIAH MANCHIKANTI
LEAH M HUGHES
LEBNAN S SAAD
LEBNAN SAAD
LEE DOSSETT
LEE E CORBETT
LEE EVANS
LEE G HICKS
LEE HICKS
LEE M GUENTHER
LEE MEALS
LEELA BHUPALAM
LEIGH A PEARMAN
LEIGH A STUTZENBERGER
LEIGH ANN FOX
LEIGH T PRICE
LEIGHA HIGH
LEIGHANN ELLISON
LELA A BAKER
LELA BAKER

LENA LANE
LEO A SCHWENDAU
LEO MOODY
LEONA SMITH
LEONARD MORNEAU
LEONARD T MORNEAU
LESLEY DAVIDSON
LESLEY LANTZ
LESLIE A SCHUSCHKE
LESLIE F WOOD
LESLIE FERGUSON
LESLIE R ELLIS JR
LESLIE S MILLER
LESLIE SCHUSCHKE
LESLIE W COOK
LEWIS HARGETT
LINDA MCCLAIN
LINDA MCCOOL
LINDA R BAGGETT
LINDA S SIMONIS
LINDA W YOUNG
LINDA Y JIANG
LINDA YOUNG
LINDSAY F ARNOLD
LINDSAY M GRAVES
LINDSAY MUSTO
LINDSEY ERIN CROOK
LINDSEY PAGE
LINDSEY R BIRD
LINNEA SMITH
LINZI B WATSON
LIOR SHAMAI
LISA A CRAWFORD
LISA A JUNE
LISA C CONTI
LISA CONWAY
LISA DEGNORE
LISA M DANIEL
LISA M SCOTT
LISA M VUOCOLO
LISA NAYLOR
LISA PRIDY
LISA RHO
LISA TAYLOR
LISA WHITE

LIZE-MARI DORFLING
LOCHAN SUBEDI
LOGAN BURGESS
LOGAN E TURNER
LOGAN EDMONDS
LO-HAN YUAN
LOHITA NULU
LOLA FAULKNER
LONNIE BARGO
LORENA M ZERWIG
LORENA ZERWIG
LORI A DEVLIN-PHINNEY
LORI A ROGERS
LORI ADELMANN
LORI HALTON
LORI HAYCRAFT
LORI HAZELWOOD
LORI HUFF
LORI L ATKINS
LORI L EDMONDS
LORI L HAYCRAFT
LORI L WARREN
LORI SHOOK
LORIANNE E AVINO
LORRAINE A RUST-KILLEEN
LORRIE THOMPSON
LOU A COOK
LOUIS BEZOLD
LOUIS G MERIWETHER
LOUIS I BEZOLD III
LOUISE A SMITH
LOUISE BORKOWSKI
LOVEGILDO GARCIA
LOWELL ROBERTS
LUC A BIBEAU
LUCINDA T WRIGHT
LUCINDA WRIGHT
LUCY FRANKLIN
LUIGI RAO
LUIS CONCEPCION
LUIS VALLEJO
LUIS VASCCELLO
LUISA M FRANCO
LUKE IANNUZZI
LUNDEN A BARNES

LYDIA CHRISTIANSEN
LYLE E BEARD
LYLE MYERS
LYNDA SANDERS
LYNDSAY P DELANEY
LYNDSEY KING
LYNDSEY ROESCH
LYNDSEY WITT
LYNN A NORRIS
LYNNE SIMMS
M DOUGLAS GOSSMAN
MACKENZIE COLLIER
MACKENZIE S CROCKETT
MACON BRADLEY
MACY CHAMBERS
MACY YOUNG
MADHU BAJAJ
MADHU S BAJAJ
MADHUR ROBERTS
MADHUSUDHAN R YAKKANTI
MADISON E BECKLEY HALL
MADISON RIGSBY
MADISON SHINER
MAE FISCHER
MAGGIE L SCHELER
MAHENDRA R SANAPATI
MAHESH ATLURI
MAHESH G ATLURI
MAHESH K JINDAL
MAHESHCHANDRA NAIK
MAHMUD ZAMLUT
MAHONEY E COBB
MAJD MAKHOUL
MAKAYLA DURRANT
MAKAYLA KISER
MALIA WOOLSEY
MALLEESWARI NELLORE
MALLORY DEHART
MALLORY L BARTRAM
MANDI SNELL
MANEESH MOHAN
MANIKYA KURITI
MANSOOR AHMAD
MANSOOR AHMED
MANSOOR I TIWANA

MARC DYER
MARC FORD
MARC P JANSON
MARC RUSSELL
MARCIE L DEWITT
MARCIS CRAIG
MARCUS BARBER
MARGARET E WOLF
MARGARET G LANCE
MARGARET HUYCK
MARGARET LAMBERT
MARGARET NAPOLITANO
MARGARITA I TERRASSA
MARGAUX M HETZMAN
MARGUERITE A SELLITTI
MARGUERITE MUELLER
MARI ELIZABETH KNIGHTS
MARIA A PALACIOS
MARIA AULICK
MARIA L GLASS
MARIA N BARTANEN
MARIAH HAMBY
MARIANNE SHEROAN
MARIANO CAMPORROTONDO
MARIANO POLIDORI
MARIE NOWAK
MARIECKEN V FOWLER
MARILYN M MAHAN
MARIO GIUDICI
MARIUM IQBAL
MARJORIE DEMUND
MARKA ADAMS SR
MARKA BRINCKMAN
MARKA MYERS
MARKA PUCKETT
MARKA SEVERTSON
MARKA WALDMAN
MARKA WILLIAMS
MARK ANDREW GERDESMEIER
MARK BRANNON
MARK BRINCKMAN
MARK BRUNNER
MARK D HUFFMAN
MARK DOUGHERTY
MARKE BICKERS

MARKE CHARIKER
MARKE ESTERLE
MARK F REESE
MARK G MOLINARI
MARK G SMITH
MARK GILLESPIE
MARK HUFFMAN
MARK ILTIS
MARK J HALSTED
MARK K JACOB
MARK KYLE
MARK L MILLER
MARK M MCDONALD
MARK NEWSTADT
MARKO MUGAVIN
MARK PARROTT
MARK R WHEELER
MARK RONCHI
MARK SEGAL
MARK SIMMONS
MARK SPANIER
MARK SPURLIN
MARK T BEHNAM
MARK V BURNS
MARK W DISTLER
MARKUS E LANEY
MARLA A BEELER
MARLON J MONTENEGRO ARGUELLO
MARLON R CHAGUA
MARQUITA BALL
MARSHA E NELSON
MARSHALL JOHNSON
MARSHALL M POOR JR
MARSHALL STAI
MARTA HAYNE
MARTHA SELLERS
MARTIN A BRIESCHKE
MARTIN C OZOR
MARTIN E BROWN
MARTIN RAINS
MARTIN S FOX
MARTIN S VYLETA
MARTIN T LOGSDON
MARTY ALLEN
MARTY CLARK

MARY A BROWN
MARY A SIMPSON
MARY BAYLON
MARY C CHILTON
MARY C GARNER
MARY C OECHSLIN
MARY C RUTHERFORD
MARY CRABTREE
MARY E DEDMAN
MARY E GORDINIER
MARY ELLINGTON
MARY H MANLEY
MARY HARLOW
MARY HELEN DAVIS
MARY HENDREN
MARY HENKEL
MARY K CRASE
MARY K WILLIAMS
MARY LYNN BUNDY
MARY M BRYANT
MARY NICOLE MOSELEY JAEGER
MARY NOLAN
MARY S CLAYTON
MARY S MONTAGUE
MARY SUE DEARMOND
MARYLOU DRYER
MARYLOU M DRYER
MARYSSA J COYLE
MASON MATZEK
MASOUD KALANTAR
MASOUD M TASLIMI
MATTHEW A HECKROTH
MATTHEW A LYNN
MATTHEW AYDT
MATTHEW B BAILEY
MATTHEW B MARSHBANKS
MATTHEW BESSEN
MATTHEW C KEITH
MATTHEW C WHITTAKER
MATTHEW CONWELL
MATTHEW D ADAMKIN
MATTHEW D LYKINS
MATTHEW D MCCOLLOUGH
MATTHEW D PETERSON
MATTHEW D SCHMITZ

MATTHEW D ZWICK
MATTHEW G YANTIS
MATTHEW H NETT
MATTHEW HENNIG
MATTHEW HERMANN
MATTHEW J THOMSON
MATTHEW JANKO
MATTHEW K SHOTWELL
MATTHEW KUHL
MATTHEW LUCKETT
MATTHEW LYNN
MATTHEW MARTINSON
MATTHEW MCINTOSH
MATTHEW NANNEY
MATTHEW NETT
MATTHEW P FOX
MATTHEW P THOMPSON
MATTHEW R MENDLICK
MATTHEW R PRICE
MATTHEW SCHMITZ
MATTHEW SHANE
MATTHEW SLOAN
MATTHEW SUBLETTE
MATTHEW T JUNG
MATTHEW TUTT
MATTHEW W HULSEY
MATTHEW WHITE
MAUREEN E MARRA
MAURICE K ALLGEIER
MAURICE ROBINSON
MAURINE A WATERHOUSE
MAX R POLLOCK
MAXWELL BOAKYE
MAYUR SHARMA
MAYURI REDDY
MAZEN A ALMIDANI
MAZHAR SALIM
MCKENZIE R DRIGGERS
MEAGAN L PEEK
MEE HEH PERRY
MEGAN A WILLIAMS
MEGAN B NELSON
MEGAN BARTON
MEGAN BROWN
MEGAN BURLESON

MEGAN FALDER
MEGAN HAGGERTY
MEGAN J REGAL
MEGAN M KAISER
MEGAN MINCH
MEGAN POOLE
MEGAN SCHULTZ
MEGAN SWITZER
MEGAN T KREASE
MEGAN VISSING
MEGHA DESAI
MEGHAN GILBERT
MEGHAN SIEGRIST
MEHDI POORKAY
MEHUL A SUTHAR
MEHVISH SEYAL
MEHYAR MEHRIZI
MELANIE A STORY
MELANIE J WINNINGHAM
MELANIE R SPARKS
MELANIE SPARKS
MELANIE WINNINGHAM
MELINDA S DODGE
MELISSA D HADDIX
MELISSA D PARSHALL
MELISSA FLYNN
MELISSA HADDIX
MELISSA HALE
MELISSA J ALLEN
MELISSA L LEFEBVRE
MELISSA L PERROTTA
MELISSA LEFEBVRE
MELISSA N WEIS
MELISSA PERROTTA
MELISSA SMALLWOOD
MELISSA THOMAS
MELISSA WEIS
MELISSA WILSON
MELLISA L LARKIN
MELODY ROSS
MENDY HAYES
MERCEDES D WITT
MERCIA J GONDIM
MEREDITH CRIDER
MEREDITH E HYDE

MEREDITH MOSES
MICAH BUCKEL
MICHAEL A GEILE
MICHAEL A LETZING
MICHAEL A PUNNETT
MICHAEL A SAMUEL
MICHAEL A TORRES
MICHAEL ABBOTT
MICHAEL B CALOBRACE
MICHAEL C CRONEN
MICHAEL C NICOSON
MICHAEL CECIL
MICHAEL CHEN
MICHAEL D BEASLEY
MICHAEL D CHESNUT
MICHAEL D KARACHALIOS
MICHAEL D KOMMOR
MICHAEL D TAYLOR
MICHAEL DEMEO
MICHAEL E EGGER
MICHAEL FAULKNER
MICHAEL G ALT
MICHAEL GOODWIN
MICHAEL J BROWN
MICHAEL J DOYLE
MICHAEL J IMBURGIA
MICHAEL J PHYTHIAN
MICHAEL J PRICE
MICHAEL J WELLS
MICHAEL JONES
MICHAEL K HANNIGAN
MICHAEL KARACHALIOS
MICHAEL KIRK
MICHAEL KLEIN
MICHAEL KNOX
MICHAEL L BRICKEN
MICHAEL L HACK
MICHAEL L LOVELL
MICHAEL L SALAMON
MICHAEL LETZING
MICHAEL LYNCH
MICHAEL M CHEN
MICHAEL M HOVSEPIAN
MICHAEL M SCHISLER
MICHAEL MARCOTTE

MICHAEL MCKINNEY	MICHELLE SUMRALL	MORGAN FIGURELLE
MICHAEL MIEDLER	MICHELLE T ENGELHARDT	MORGAN J PATRYLO
MICHAEL MOORE	MICHELLE TURNER	MORGAN L BLANTON
MICHAEL N WOOD	MIGUEL A PEREIRA RODRIGUEZ	MORIA BUSH
MICHAEL NETHERS	MIKAL BAILEY	MORRIS B JACKSON II
MICHAEL R FISHER	MIKE W ZHANG	MORRIS M WEISS JR
MICHAEL R NORVILLE	MIKE ZHANG	MOSUMI MAJUMDER
MICHAEL RUKAVINA	MINA HANNA	MOTAZ BAIBARS
MICHAEL S DAVIS	MINH C HOANG	MOUNIKA MANDADI
MICHAEL S PAYNE	MINH L NGUYEN	MUAD A MAYA
MICHAEL SASSEEN	MINI K DAS	MUBASHIR QAZI
MICHAEL SHIH	MIRABELLE REYES	MUHAMMAD AHMAD
MICHAEL SIMONS	MIRANDA MALLICOAT	MUHAMMAD AKRAM
MICHAEL T CASNELLIE	MIRIAM S KRAUSE	MUHAMMAD ATIQ
MICHAEL T CECIL	MISTI L ALSOP	MUHAMMAD H IQBAL
MICHAEL V GREENWELL	MISTY THOMPSON	MUHAMMAD NIAZI
MICHAEL V KLEIN	MITCHELL C KAPLAN	MUHAMMAD W MASUD
MICHAEL W DEE	MITZI GARDNER	MUHAMMED ANWER
MICHAEL W JOHNS	MLADEN GRIGOROV	MUKUL R SHAH
MICHAEL W MCQUILLEN	MOHAMED A YOUNIS	MUNTADHER KHALEEF AH
MICHAEL W NEWKIRK	MOHAMED ALSHAREDI	MUNTADHER M KHALEEF AH
MICHAEL WALZ	MOHAMED EL KHEIR	MURALI K ANKEM
MICHAEL WATSON	MOHAMED F ALSHAREDI	MURALI K KOLIKONDA
MICHALYNE BASSI	MOHAMED S KHODEIR	MURALI KOLIKONDA
MICHEAL D SCHMIDT	MOHAMED YOUNIS	MURALIMO HAN PALLA
MICHEL BIDROS	MOHAMMAD A HAIDER	MURTAZA AMIR
MICHELE C HERBERT	MOHAMMAD GAYASADDIN	MURUGAVEL MUTHUSAMY
MICHELE CARBONELL-SMITH	MOHAMMAD H MASOOD	MUSTAFA N MUHAMMAD
MICHELE D JOHNSON	MOHAMMED F QURAI SHI	MYRA A HENDERSON
MICHELE L LECATES	MOHAMMED J IQBAL	N JAMES STRULL
MICHELE ROGERS	MOHAN K RAO	NABEEL GUL
MICHELLE ADAMS	MOLLIE CARTWRIGHT	NABEEL HABIB GUL
MICHELLE BOUDREAU	MOLLY A LUSK	NAGARAJAN RAMAKRISHNAN
MICHELLE C SPIEGEL	MOLLY HESTER	NANCY C WYNN
MICHELLE C SYKES	MOLLY ROBERSON	NANCY D BUECHLER
MICHELLE D PALAZZO	MONICA H VETTER	NANCY E BRESLIN
MICHELLE DERBIN	MONICA LOGAN	NANCY J NEWMAN
MICHELLE G MACDAVID	MONICA VETTER	NANCY M CAHILL
MICHELLE IRVIN	MONIKA GEORGE	NANETTE ABRAMS
MICHELLE JONES	MONTANA KUZMA	NARESH K SOLANKHI
MICHELLE L KELLEY	MONTANA S DOTSON	NASHLEY STEELE
MICHELLE MUDD	MONTUBUA VASSER-SMITH	NASIR SIDDIQI
MICHELLE R STETTENBENZ	MONTY METCALFE	NATALEE NEIKIRK
MICHELLE SAVAGE	MORGAN DILLOW	NATALIA I KOVTUN
MICHELLE SPIEGEL	MORGAN DUBUC	NATALIE ANDERSON

NATALIE B MILLER
NATALIE F DUFFY
NATALIE G STEPHENS
NATALIE HARPER
NATALIE HOUGHTON
NATALIE LANGLEY
NATALIE PETTIT
NATARAJAN THANNOLI
NATASHA TELESFORD
NATASHA UNDERWOOD
NATHALIE DOUGE
NATHAN B LONG
NATHAN BENNETT
NATHAN KUSTERER
NATHAN LONG
NATHAN M BULLINGTON
NATHAN QUIROZ
NATHAN REASOR
NATHAN T DONALDSON
NATHANIEL D TODNEM
NATHANIEL KENNEDY
NATHANIEL T WINTERS
NATTASHA J ACEVEDO RAMIREZ
NAVEED M CHOWHAN
NAVEEN BONDALAPATI
NAVIN KAINI
NAWAAL NASSER
NAYRA PEREZ-CARRENO
NEAL E DUNLAP
NEAL H ROSNER
NEAL J PRENDERGAST JR
NECHOL L ALLEN
NEETU DHADWAL
NEIL ANAND
NEIL B PATEL
NEIL YATES
NESSA TIMONEY
NETRA D CAIN
NHA PHONG TRAN
NIAZ USMAN
NICHOLAS A KENNEY
NICHOLAS A RESSA
NICHOLAS BATLEY
NICHOLAS BEST
NICHOLAS C FOEGER

NICHOLAS FERRO
NICHOLAS GIBSON
NICHOLAS J ZARKADIS
NICHOLAS KLIMCHAK
NICHOLAS LOPEZ
NICHOLAS M HINKEBEIN
NICHOLAS MURPHY
NICHOLAS SEVERYN
NICHOLAS SMITH
NICHOLAS WELKER
NICHOLAS WILL
NICK ABEDI
NICK LEPORA
NICOLA JABBOUR
NICOLAS J RENSING
NICOLAS VILLELLI
NICOLE B STRECKER
NICOLE BALLA
NICOLE CLEVINGER
NICOLE KEY
NICOLE M MOORE
NICOLE MASHNI
NICOLE TURNBO
NICOLE WEST
NIDALI DABBASI
NIHANTH PETA
NIKIA FISHBACK
NIMESHA CHERUKU
NINA G BRADLEY
NINA H KAHLOON
NINA M LEIGH
NIRAV M PATEL
NISHA R VARGHESE
NISHANT KALRA
NISON I ABAYEV
NITIN GARG
NITIN N WADHWA
NIZAR M ATTALLAH
NOAH T SCHERRER
NOEL VAZQUEZ
NOORMAHAL KABANI
NORBERT J BURZYNSKI JR
NORBERTO SCHECHTMANN
NORMAN L SILVA
OKAN SUZER

OLIVIA HAMILTON
OLIVIA LEECE
OLIVIA STEWART
OLSON PARROTT
OLUBUNMI O ESAN
OLUFOLAJIMI O OBEMBE
OLUWASEUN T COLE
OMARI CHUBINIDZE
OSAWARU J OMORUYI
OSAYAWE N ODEH
OSCIRIAH S PRESS
OTTO UMANA
OWEN MCGONIGLE
PADMAPRIYA BALAKRISHNA
PAIGE EGGERS
PAIGE HOOGERHEIDE
PAIGE N QUINTERO
PAIGE QUINTERO
PAMELA C BIDDLE
PAMELA D DUGAN
PAMELA J JUMP
PAMELA OWEN
PAMELA REED
PARUL CHAUDHURI
PATRICE BELIVEAU
PATRICIA COLON-GARCIA
PATRICIA KLEINHOLZ-OWENS
PATRICIA M HABIMANA
PATRICIA WOELTZ
PATRICIA WOODRUFF
PATRICIO ROSA
PATRICK BIERMAN
PATRICK C CROWE
PATRICK CROWE
PATRICK D BAUMANN
PATRICK HERRERA
PATRICK J DOWNARD
PATRICK K HYNES
PATRICK KEARNEY
PATRICK M MATTHIESSEN
PATRICK S BUCAYU
PATRICK S HAYDEN
PATRICK WITHROW
PATTON THOMPSON
PAUL A TENNANT

PAUL DURRANT
PAUL GERARD
PAUL J KLUTTS
PAUL J ROGERS
PAUL JOHNSON
PAUL JUNKER
PAUL LOHEIDE
PAUL PEARSON
PAUL SHAHIDI
PAUL W FINLEY
PAUL WALDEN
PAUL WALMSLEY
PAULA HOLLINGSWORTH
PAULA K CARLISLE
PAULA L BRUGGENSMITH
PAYA ZADEH
PAYTON A KUHLENBECK
PEDROP FLORES
PEGGY H FISHMAN
PENNY G LEVILL
PERRY B CASSADY
PERRY M STEVENS
PERRY R SNYDER
PERRY STEVENS
PETER BLACKBURN
PETER D HOLT
PETER E CLEMENS
PETER GIANNONE
PETER HESTER
PETER J STOLTZ
PETER LOCKEN
PETER POPOVICH
PETER S LANSING
PETER WARD
PETER WRIGHT
PEYTON ENGLERT
PHILIP J CAROLIN
PHILIP KOERPER
PHILLIP E LOVE
PHILLIP ELLEGOOD
PHILLIP M JOHNSON
PHILLIP R SCHNEIDER
PHOEBE H DANN
PHONG HA
PHONGX HA

PLAVAKEERTHI KEMPARAJURS
PODADERA HEYDI FLORES
POLLY FOREMAN
POLLY LEBUHN
PRABODH MEHTA
PRAFULL RAHEJA
PRAMOD REDDY
PRASAD BHANDARY
PRATIKSHA A NAIK
PREETI ATTAVAR
PREETI RAMACHANDRAN
PREM SUBRAMANIYAM
PRICE RICHARDSON
PRIYANKA SRINIVAS
PUNEET K GUPTA
PUNITAR HALDER
PUSHKARAJ (RAJ) N JADHAV
QASIM M CHOUDRY
QIAOHONG (MORGAN) LIU
QUILES GISELLE HERNANDEZ
QUINN J KIRCHNER
QUINN MILLINGTON
QUSSAI SALAMAH
R S JEAN-BAPTISTE
R SHIELDS
R TED STEINBOCK
R TYLER LUCKETT
RACHAEL GARRISON
RACHAEL GILBERT
RACHEAL WILSON
RACHEL ASHMORE
RACHEL BEVINS
RACHEL CROWLEY
RACHEL E GOULD
RACHEL HARPER
RACHEL J CHASE
RACHEL L SNYDER
RACHEL LOWDENBACK
RACHEL M HARPER
RACHEL THOMAS
RACHEL TUDOR
RACHEL W COOMER
RACHEL WEAVER
RADOMIR PIWKO
RAEL D SUNDY

RAEL SUNDY
RAFAEL M BARACALDO
RAFAEL ROCHA
RAGHAVENDRA GOVINDA
RAHUL K REDDY
RAJ PATEL
RAJA M KAIKAUS
RAJANNA B RAMASWAMY
RAJDEEP S GAITONDE
RAJINDER K THIND
RAJIV ARORA
RAJIV NARULA
RAMESH VENKATARAMAN
RAMI A JAMBEIH
RAMI JAMBEIH
RAMSEY K MAJZOUN
RAMSEY N NASSAR
RANA M MAYS
RANADHEER DANDE
RANDY OLIVER
RANGARAJAN ARUNACHALAM
RANJANA ARORA
RANJHAN K GOPANG
RANJIT S BAGGA
RANJIT TORGALKAR
RAVI S JAYAVARAPU
RAVI YARLAGADDA
RAVINDER S SOHAL
RAVINDER SOHAL
RAY HAYS
RAY M VAN METRE
RAY VAN METRE
RAYMOND DEPA
RAYMOND KUBIAK
RAYMOND MONACO
RAZA ALI
RAZA MALIK
REBECCA A DECKER
REBECCA A TERRY
REBECCA BANFIELD
REBECCA FOUNTAIN
REBECCA H BECHERER
REBECCA HARRIS
REBECCA HEADD
REBECCA J BOOTH

REBECCA J COOTS
REBECCA J KOSTYO
REBECCA JIMENEZ-SANDERS
REBECCA K WOODS
REBECCA M MCFARLAND
REBECCA MERCER
REBECCA N HARDY
REBECCA RENFROE
REBECCA SEARS
REBECCA SHEPHERD
REBECCA TWEARDY
REBEKAH A HUFFMAN
REBEKAH HUFFMAN
REDA EL-SHIEKH
REGHAVA AMBADAPOODI
REGI VARGHESE
REGINA D PAINTER
REHAN FEROZ
REID B BROWN
REINER SEE
REJITH PAILY
REMY D LAMPHERE
RENATA CHALFIN
RENATE A STINGL
RENATO V LA ROCCA
RENDICH RODOLFO ZAMORA
RENEE W BONETTI
RESAD PASIC
REUBEN A MACIAS
REVA TACKETT
REX P LAGERSTROM
RHONDA A EICHENBERGER
RHONDA BURDEN
RHONDA G GRISSOM
RHONDA J MILLER
RHONDA K BUTTLEMAN
RHONDA L STAMEY
RICARDO ALMAGUER
RICARDO R ALMAGUER
RICHARD A BLUM
RICHARD A BOWEN
RICHARD A EIFERMAN
RICHARD A HEFNER
RICHARD A MITCHELL
RICHARD A PAPE

RICHARD A SWEET
RICHARD A SWEET II
RICHARD AUSTIN
RICHARD B SEITHER
RICHARD BAEHLER
RICHARD C MATTER
RICHARD D PAULSEN
RICHARD E SCALF
RICHARD G WAGGENER
RICHARD HOLLIS
RICHARD J WIESEMANN
RICHARD K HOLLIS
RICHARD L LOZANO
RICHARD LAWSON
RICHARD LEE
RICHARD LOZANO
RICHARD M BERGER
RICHARD M POKORNY
RICHARD N MEDLEY III
RICHARD RITTENHOUSE
RICHARD S CORNELL
RICHARD SCHERTZ
RICHARD SCOTT WILSON
RICHARD SMITH
RICHARD WAGGENER
RICHARD WILSON
RICKY KINZEY
RICKY CHEN
RICKY MCCOMBS
RICKY S COLLIS
RITA LOGSDON
RIZVON CHAUDHARY
RIZWAN AKHTAR
ROBB R SHRADER
ROBBIE HARRIS
ROBBIE JONES
ROBBIE P VERIKER
ROBERT A BELZA
ROBERT A GOODIN
ROBERT A REED
ROBERT A ZARING
ROBERT ADAMS
ROBERT B BARRIGER
ROBERT B CLOAR JR
ROBERT C MYERS

ROBERT C POPE
ROBERT C STRICKLAND
ROBERT CAMERON
ROBERT E ELLIS
ROBERT F DEBSKI
ROBERT FALK
ROBERT FARRELL
ROBERT FELL
ROBERT FORTUNA
ROBERT H KAELIN
ROBERT H ZAX
ROBERT HAMMONS
ROBERT HAUGH
ROBERT HENDERSON
ROBERT J BLOK JR
ROBERT J GUNDERSON
ROBERT J HOMM
ROBERT J KARMAN
ROBERT K HUNTER II
ROBERT KEELING
ROBERT L BERLIN
ROBERT L FALK
ROBERT L KEELING JR
ROBERT L SASSER
ROBERT LAMONT WOOD
ROBERT LEARCH
ROBERT LIU
ROBERT M LINDNER
ROBERT MITCHELL
ROBERT O BUSE JR
ROBERT OWEN
ROBERT R JOHNSON
ROBERT R MCCrackEN
ROBERT S FARRELL JR
ROBERT S WILTROUT
ROBERT S YOUNG
ROBERT SAWYER
ROBERT T NOEL
ROBERT TINSLEY
ROBERT W ADAMS
ROBERT W LINKER III
ROBERTA POOL
ROBERTO P CORPUS
ROBIN FEESE
ROBIN FORTUNE

ROBIN G KINDIG
ROBIN L SUBLETT
ROBIN SUTCLIFFE
ROBIN YANGUAS
ROBINA BOKHARI
ROBINEL BRADSHAW
RODDY D MCDOWELL JR
RODERICK ABANG
RODGER ROTHENBERGER
RODNEY JACKSON
RODNEY K HUTSON JR
RODNEY V CHOU
RODRIGO MORENO-GARCIA
ROGER BUTLER
ROI M LOTAN
RONAK B JANI
RONAK JANI
RONALD BELHASEN
RONALD BURGESS
RONALD DAY
RONALD J WURTH
RONALD L CRAFTON
RONALD LEHOCKY
RONALD M KOFF
RONALD R GILLEY II
RONALD R WILSON
RONALD WILSON
RONALD WURTH
RONDA E JOHNSON
RONNIE PRIDEMORE
ROSALYN P BAXTER
ROSE ARCHEMETRE
ROSENBERG A REYES
ROSHAN PAIS
ROSS F MICCICHE
ROSS WALTON
ROXANNE KRUPINSKI
ROY KIRIAKOS
RUBY LEACH
RUCHIR A SHAH
RUCHIR SHAH
RUDOLPH F LICANDRO
RUKMAIAH C BHUPALAM
RUPIN SHARMA
RUSSELL CARTER

RUSSELL ERIC PEYTON
RUSSELL H COTTON III
RUSSELL J BIRD
RUSSELL MCKINLEY
RUSSELL NORWOOD
RUSTY T ELLIS
RYAN A FREDERIKSEN
RYAN A MOORE
RYAN B EADS
RYAN BECK
RYAN C ALBERS
RYAN DONEGAN
RYAN FISCHER
RYAN FRAZINE
RYAN FREDERIKSEN
RYAN H PENTICUFF
RYAN HOSKING
RYAN J MALONE
RYAN J SMITH
RYAN L HAULK
RYAN LANE
RYAN MITTWEDE
RYAN PENTICUFF
RYAN RUSSELL
RYAN SMITH
RYAN STANTON
RYAN W SMITH
RYNA THEN
S ABRAHAM JOSEPH
S KAMRAN HASNI
S. TOLAR
SABRINA TUCKER
SAEID BEHROOZI
SAHEED G OJO-ONIYUN
SAJAL POKHAREL
SAJAL S POKHAREL
SAJEEL KHAN
SAJJAD HAIDER
SALEEM SAJID
SALEM M GEORGE JR
SALGRAM JAISINGHANI
SALLI WHISMAN
SALLY CRAWFORD
SALVADOR ESPINOZA
SALVATORE MIGLIORE

SAMANTHA ALEXANDER
SAMANTHA DIAL
SAMANTHA E SCHISLER
SAMANTHA GORE
SAMANTHA HAPPEL
SAMANTHA LIFORD
SAMANTHA REED
SAMANTHA SCHISLER
SAMEET S SOHI
SAMER H HUSSEIN
SAMER HASSNA
SAMREEN MASOOD
SAMUEL B POLLOCK JR
SAMUEL COY
SAMUEL J KIMMELL
SAMUEL R WATKINS JR
SAMUEL THOMPSON
SAMYUKTHA V KEMPARAJURS
SANA ALHAJRI
SANCHAYAN DEBNATH
SANDEEP SHARMA
SANDRA SHUFFETT
SANDRA TARAPASADE
SANDRO CORTI
SANJAY BOSE
SANJIV MEHTA
SAQIB INAYATULLAH
SARA A MCKECHNIE
SARA B CANCHOLA
SARA CAMPBELL
SARA E CAMPBELL
SARA E HENDERSON
SARA ECKERT
SARA G DIEBOLD
SARA K ZAKEL
SARA M WING
SARA STARKS
SARA ZAKEL
SARAH A CAWTHON
SARAH A FEIDER
SARAH A LANDES
SARAH ABBEYQUAYE
SARAH B BIRGE
SARAH B ZERHUSEN
SARAH BORDERS

SARAH C BRAY
SARAH CALDWELL
SARAH D MERRICK
SARAH DAVENPORT
SARAH DOWDY
SARAH E CALDWELL
SARAH E CARPENTER
SARAH E CLARK
SARAH E GEORGE
SARAH G WILLIAMS
SARAH GRIMM
SARAH H WILSON
SARAH HUNTER
SARAH J WILKENS
SARAH K PAZIENZA
SARAH K PRICE
SARAH K SMITH
SARAH K WAGERS
SARAH L TODD
SARAH L WILLIAMS
SARAH M DOWLAND
SARAH M FISHER
SARAH MILBY
SARAH MILLS
SARAH OVERMYER
SARAH P THAYER
SARAH PEYTON
SARAH POPOWITZ
SARAH S SHEA
SARAH WILKENS
SARAH WILLIAMS
SATINDER K GREWAL
SATISH R NANDYALA
SATYA V GARIMELLA
SAVANNAH KING
SCOTT A GLASSER
SCOTT A YOUNG
SCOTT B MCCLURE
SCOTT D DUNCAN
SCOTT D KUIPER
SCOTT DEYO
SCOTT DISHAW
SCOTT DUNCAN
SCOTT GALLOWAY
SCOTT GLASSER

SCOTT HARP
SCOTT KELLIE
SCOTT L HAZELWOOD
SCOTT M DUNCAN
SCOTT MCELROY
SCOTT MCMASTER
SCOTT P KELLIE
SCOTT PIERCE
SCOTT R MONNIN
SCOTT SANDERS
SCOTT STEVENSON
SCOTT T ROTTERMAN
SEAMUS O'BROIN
SEAN C MULLINS
SEAN L FRANCIS
SEAN M DENTON
SEAN M KELLIHAN
SEAN M LANG
SEAN M MILLER
SEAN MARZOLF
SEBASTIAN PAGNI
SEEMA CAPOOR
SELENA BOYD
SERGEI V DMITRUK
SERGIO E CHANG FIGUEROA
SERGIO OTTAVIANO
SETH J SCHULTZ
SETH J SKLARE
SETH SCHULTZ
SEYHAN O SENLER
SEYHAN SENLER
SHABEER ABUBUCKER
SHAFIC EL HINDI
SHAILE PHILIPS
SHAKIRA POWELL
SHAKIRA SANDERS
SHAMIT S DESAI
SHAN M BISCETTE
SHANDY M KARRICK
SHANKER R CHANDIRAMANI
SHANNA M HILLERICH
SHANNON A THOMAS
SHANNON ANDERSON
SHANNON BOWNDS
SHANNON DURHAM

SHANNON E BOWNDS
SHANNON HOLT
SHANNON K EVANS
SHANNON L ST CLAIR
SHANNON P CALHOUN
SHANNON R STRADER
SHANNON ROBERTS
SHAREEF M RIAD
SHARI R GABRIEL
SHARMAINE HABIB
SHARON FIELDS
SHARON MENKUS
SHARON WILCOX
SHARRI M FITZPATRICK
SHAUKAT ALI
SHAUN MOHAN
SHAUNA JOHNSON
SHAUNA YADLOSKI
SHAWN JONES
SHAWN L PETERSON
SHAWN L PRICE
SHAWN MILBURN
SHAWN PATEL
SHAWN PETERSON
SHAWN T STONE
SHAWN THOMPSON
SHAWNA M POULTER
SHEENA D BUCHANAN
SHEILA BRUCE
SHEILA F SLONE
SHELBY BUECHLEIN
SHELBY ROBERTS
SHELDON L LEVINSON
SHELLEY CHENAULT
SHELLEY GOVER
SHELLEY K ROSS-LI
SHELLEY M WALDMAN
SHELLEY SCHIRMER
SHELLY D CHANDLER
SHELLY MILLER
SHELLY STILES
SHERRI LYNN
SHERRY L BAKER-BARRINEAU
SHERYLE WELLEN
SHIAO Y WOO

SHILPA LARKIN
SHIMOGA R PRAKASH
SHIRAAZ I RAHMAN
SHIRAZ PATEL
SHIRISHKUMAR N PATEL
SHIRLEY J MEREDITH
SHIV R BHANDARI
SHIV RAJ BHANDARI
SHIVANI J PARIKH
SHON HUBERT
SHOSHANA R DUPREE
SHOTA YAMAMOTO
SHUBHANGI A CHUMBLE
SIBEL GULLO
SIERRA MUSICK
SIMON M SPILKIN
SIRAJ U SIDDIQI
SKYLAR DAESCHNER
SMITHA BULLOCK
SNEHAMALA VEERAVALLI
SOE AUNG
SONIA KRISH
SONIA L JACKSON
SONNIE ANDERSON
SOPHIA JAMESON
SOTONTE E EBENIBO
SOTONTE EBENIBO
SPENCER J MADELL
SPENCER JONES
SPENCER R IDSTEIN
SPENCER ROMINE
SPRING KINGSLEY
SREEDEVI GONDI
SRIHARSHA TALLURI
SRIJANA ZARKOU
SRIKALA RAMASWAMY
SRINIVAS MANCHIKALAPUDI
SRIRAMAN R SRINIVASAN
SRIRAMAN SRINIVASAN
STACE DOLLAR
STACEY BURNETT
STACEY L WARING
STACEY LYKINS
STACEY M CRAWFORD
STACEY S ROUSSELL

STACIE L GROSSFELD
STACIE WEICKEL
STACY GENTON
STACY LOWE
STACY M LINGER
STANLEY G LUE
STANLEY R HUBERT
STANLEY R SMITH
STARR A HARVILL
STEELEY RAGER
STEPHAN J SWEITZER
STEPHANIE A CORBETT
STEPHANIE A FLASPOEHLER
STEPHANIE A JOLLY
STEPHANIE A OESWEIN
STEPHANIE A REDDICK
STEPHANIE A WEEDE
STEPHANIE A WOLFORD
STEPHANIE B HUFF
STEPHANIE BECKETT
STEPHANIE BLACKBURN BOULAY
STEPHANIE C LYNCH
STEPHANIE ELMORE
STEPHANIE H DAILEY
STEPHANIE J ZUNINI
STEPHANIE L MURPHY
STEPHANIE L WARREN
STEPHANIE M BRYANT
STEPHANIE M JOHNSON
STEPHANIE M RUSSELL
STEPHANIE MANNING
STEPHANIE MILLER
STEPHANIE P STROBL
STEPHANIE PERSONDEK
STEPHANIE R KELTY
STEPHANIE REZAE
STEPHANIE RODABAUGH
STEPHANIE SHUMATE PARTIN
STEPHANIE SUNBERG
STEPHEN A ANVAR
STEPHEN A CLARK
STEPHEN A EDLING
STEPHEN BARNES
STEPHEN BRISCOE
STEPHEN E BARNES

STEPHEN FORD
STEPHEN FROSSARD
STEPHEN H CHURCH
STEPHEN J DICK
STEPHEN J KEIRAN JR
STEPHEN J POLLARD
STEPHEN J RICHARDS
STEPHEN JACKSON
STEPHEN K OVERSTREET
STEPHEN K YOUNG
STEPHEN KELMINSON
STEPHEN KRONENBERG
STEPHEN M BALDWIN
STEPHEN M FURLOW
STEPHEN MONNIG
STEPHEN MOONEY
STEPHEN P LEBDER
STEPHEN P MAKK
STEPHEN P SAVAGE
STEPHEN R KOSTER
STEPHEN S KIRZINGER
STEPHEN SCHANTZ
STEPHEN SCHMELZER
STEPHEN UMANSKY
STEPHEN W NALE
STEPHEN Z SMITH
STEVE LEUNG
STEVE W MORTON
STEVEN BRIAN BUSH
STEVEN D SHOTTS
STEVEN D SKAGGS
STEVEN H STERN
STEVEN J GANGLOFF
STEVEN J HEATHERLY
STEVEN J REISS
STEVEN KIEFER
STEVEN MILESKO
STEVEN P HARRELL
STEVEN R PAHNER
STEVEN T LUNDQUIST
STEVEN T MCCORMACK
STEVEN W SMITH
STEVEN YOUNG
STEWART C KELLY
STEWART COUCH

STEWART M COUCH
STUART A STEIN
STUART D LE
STUART L JACOBS
STUART S HAIGLER
STUART W WHITE
SUBIN JAIN
SUCHETA D TELANG
SUE A CRECELIUS
SUE A CUTLIFF
SUE CRECELIUS
SUGATA SENSARMA
SUI LI
SUMALATHA SATOOR
SUMAN VADDI
SUMIT DANG
SUMMER R LEWIS
SUNAH CONNORS
SUNANDA SADANANDAN
SUNIL THIRKANNAD
SUPRIYA KOHLI
SURAJ K GATHANI
SURENDER K SANDELLA
SURESH NAIR
SURI S SARABJEET
SUSAN ANDERSON
SUSAN C COVENTRY
SUSAN E JANOCIK
SUSAN E LIDDLE
SUSAN GALANDIUK
SUSAN HERENA
SUSAN HOFF-THOMAS
SUSAN J ESSING-SPILLER
SUSAN L PATEL
SUSAN LEE
SUSAN LIDDLE
SUSAN M RAGHAVAN
SUSAN MUELLER
SUSAN N HERENA
SUSAN NEIL
SUSAN NETHERS
SUSAN S TATE
SUSAN SEE
SUSAN W MCKEE
SUSETTE R ROARK

SUSIE JONES
SUZANNE BOHNKER
SUZANNE E BOHNKER
SUZANNE E MCGEE
SUZANNE M WAGNER
SUZANNE R WOOD
SWATI LAROIA COON
SWATI YALAMANCHI
SYDNEY A CARON
SYDNEY GRIFFIE
SYED A KHADER
SYED AHMED
SYED F ZAIDI
SYED M RAZA
SYED QUADRI
SYED T RAZA
SYED TAYYAB
SYEDA MAQSOOD
SYEDA S MAQSOOD
SYEDKASHIF B HAIDER
SYLVIA A AKONNOR
SYLVIA AKONNOR
SYNTHIA HEFFERNAN
T MICHAEL WHITE
TAARA S HASSAN WILLIAMS
TABATHA CAUDILL
TABITHA HORN
TABITHA L SATTERLY-WELBORN
TADD N ROBERTS
TAIJHA KLEINMANN
TALITHA HUNT
TAMALYNN O'DANIEL
TAMARA E JONES
TAMARA G METZGER
TAMARA NIEMEIER
TAMARA PATSEY
TAMBERLY L MCCOY
TAMELLA B CASSIS
TAMERA CROWE
TAMI HENEGAR
TAMI M SECOR
TAMINA R SINGH
TAMINA SINGH
TAMMIE ZEIGLER
TAMMY CAUDILL

TAMMY GAYHEART
TANIKAR TAYLOR
TANISHAR THOMPSON
TANNIKA CHRISTENSEN
TANYA COBB
TANYA D MCKINSEY
TAO TONG
TARA BLACKWELL
TARA FREDERICK
TARA L ODLE
TARA OTTO
TARA S KAUFFMAN
TARIQ HADDADIN
TARIQ MEHMOOD
TARIQ SAYYAD
TARYN B REYNOLDS
TATHYANA M FENSTERER
TAUSIF SAYIED
TAVIA BURNS
TAWANA M COATES
TAWNYA THOMAS
TAYANA STEPP
TAYLOR A BALDWIN
TAYLOR A BINYON
TAYLOR COHEN
TAYLOR H AIKEN
TAYLOR L HAWKINS
TAYLOR SUMMARELL
TED BORODOFSKY
TEENA TRENT
TEHMINA A KHAN
TEHMINA Z KHAN
TEJAS J MODI
TERESA G KRAUS
TERESA GUILLAUME
TERESA M MATTINGLY
TERESITA Q BANEZ
TERRANCE L BLACKFORD
TERRENCE GRIMM
TERRI TELLE
TERRI THOMPSON
TERRI WALLING
TERRY A COHEN
TERRY L SWEATT
TERRY M MCCURRY JR

TERRY NORTH
TERRY S WEISS
TERRY SWEATT
TESSIE HEPWORTH
TESTING B LAGRANGE
TESTY K BRINKHAUS
TESTY K HALFACRE
THAD JACKSON
THARUN KARTHIKEYAN
THEODORE DAVIES
THEODORE M WANDZILAK
THERESA B SEVLIS
THERESA CASE
THERESA CORRIGAN
THERESA D ATKINS
THERESA D HOUCHEMS
THERESA M CORRIGAN
THERESA M YUH
THERESA YUH
THITINART SITHISARN
THOMAS A BECHERER
THOMAS A EDWARDS
THOMAS A GALLO
THOMAS A RICKE
THOMAS BROSTER
THOMAS C DAMHOFF
THOMAS C HUBBS
THOMAS C VANHOOSE
THOMAS CERVONI
THOMAS COLLEY
THOMAS D CERVONI
THOMAS D JOHNSON
THOMAS D JOHNSTON VI
THOMAS E DAVIS II
THOMAS E MCCORMICK
THOMAS E NEFF
THOMAS ENGLAND
THOMAS F WHEALTON
THOMAS G O'DANIEL JR
THOMAS GARRISON
THOMAS GRUBER
THOMAS HOWARD
THOMAS HUNTER
THOMAS J ALTSTADT
THOMAS J MELTON

THOMAS J SCHLIERF
THOMAS JENKINS
THOMAS K HART
THOMAS L MOORE
THOMAS LEWELLEN
THOMAS M BERGAMINI
THOMAS M GABRIEL
THOMAS M HARRIS
THOMAS M POPE
THOMAS MAHER
THOMAS MARKSTANFIELD
THOMAS MENKE
THOMAS MULLINS
THOMAS NEELY
THOMAS R TRIMBUR
THOMAS RUSSELL
THOMAS S HIGGINS JR
THOMAS S NEELY
THOMAS SLABAUGH
THOMAS STATON
THOMAS W MCKAIN
THOMAS WHEALTON
THOMAS YOUNG
THURI MAECHLER
THU-TRANG CLEO KING
TIANA MORRIS
TIERNEY COLLINS
TIFFANY ADAMS
TIFFANY D JUSTICE
TIFFANY EYE
TIFFANY HICKMAN
TIFFANY J FARRELL
TIFFANY SHELTON
TIFFANY WOELTZ
TIM J CONRAD
TIMOTHY A CONNER
TIMOTHY A CORBA
TIMOTHY A HEINE
TIMOTHY A NEWCOMER
TIMOTHY ADKINS
TIMOTHY ANDERSON
TIMOTHY COLEMAN
TIMOTHY CUDE
TIMOTHY H DAWSON
TIMOTHY I DURBIN

TIMOTHY J BEACHAM
TIMOTHY J BRYANT
TIMOTHY JENNINGS
TIMOTHY M FARLEY
TIMOTHY M STOCK
TIMOTHY S SPAULDING
TIMOTHY SHIBEN
TIMOTHY STARK
TIMOTHY STOCK
TIMOTHY WILSON
TIMOTHY WINCHESTER
TINA HENDRICK
TINA S WOODCOCK
TINA T YUAN
TISA M REVELS
TODD BELL
TODD CHADWELL
TODD COTE
TODD GRAY
TODD GREENE
TODD STILES
TOM L YAO
TOMAS R HIGGINS
TOMAS W ABALO
TOMEK J GODLEWSKI
TONIA REID
TONY CROMER
TONYA CAMPBELL
TONYA M PERKINS
TONYA TOLSON
TONYA W ROBINSON
TONYA WIDENER
TORI HOLLINS
TOSHA THOMAS
TRACEE L WOJTKOWSKI
TRACEY A HOFFMAN
TRACEY B KUNTZ
TRACEY CARBAJAL
TRACEY L BRINK
TRACEY L MILLER
TRACI LYNN HARWELL
TRACIE OVERBECK
TRACY BRATTON
TRACY D SLONE
TRACY HAGAN

TRACY HOLLAN
TRACY ROBINSON
TRACY S COHOON
TRAVISE CLEGG
TRAVIS GILBERT
TRAVIS PAINTER
TRENAN R SEAGO
TREVOR J EVANS
TREVOR M SOERGEL
TRICIA GREER
TRISTAN K LINEBERRY
TRISTAN NASH
TROY A MASDEN
TROY POPE
TROY SOFINOWSKI
TUDOR POPESCU
TUNA OZYUREKOGLU
TY E RICHARDSON
TYLER B MCLAURINE
TYLER HARTMAN
TYLER J KELLER
TYLER JORS
TYLER M COREY
TYLER M NEITLICH
TYLER PAPE
UCHENNA OZOR
UDAYA G JOSEPH
UMAR BHATTI
UMAR R BHATTI
VAHID BEHRAVAN
VALERIE BREEDING
VALERIE FISHER
VALERIE G GOSS
VALERIE GOUZD
VALERIE HOWARD
VALERIE KWATERS
VALISA CLARK
VAN MEEKS
VANESSA H HIGGINS
VANESSA L JOHNSON
VANESSA PADDY
VANI K NADAR
VARRINDER SSANDHU
VASDEV LOHANO
VASEEM MOULANA

VASTI L BROADSTONE
VASUDEVA G IYER
VAUGHN BRUMMER
VEDANT GUPTA
VEDRAN ORUC
VEMANA JAMPALA
VENKATA V KAKARLAPUDI
VERNON BREWER
VERNON D COOK JR
VERNON DUNCAN
VERONICA A KAVORKIAN
VERONICA CAMMACK
VERONICA Y RUVO
VESNA KRISS
VICKY A SWIFT
VICTOIRE E KELLEY
VICTOR A NEAMTU
VICTOR H VAN BERKEL
VICTOR HOWARD
VICTOR O NJOKU
VICTORIA COPLEY
VICTORIA K TERRELL
VIJAY K BHASIN
VIJAY MAGGIO
VIKAS K SINGH
VIKAS SINGH
VIKTOR MIRO
VINAI K KATRAGADDA
VINAY G NIDADAVOLU
VINAY NIDADAVOLU
VINAY PURI
VINCENT B BOLING
VINCENT DEPALMA
VINCENT J LANG
VINCENT SYERS
VINHQUYNH T NGUYEN
VIPUL R PATEL
VIRAL M PATEL
VIRAL PATEL
VIRENDRA KUMAR
VIRGINIA APRO
VIRGINIA B HEMELT
VIRGINIA C RHODES
VIRGINIA L KILGORE
VONNIE L RODGERS

VRINDA SARDANA
W JEFFREY FOXX
W. DAVID THOMPSON
WADDAH YAACOUBAGHA
WAHEED JALALZAI
WAITMAN L TAYLOR
WAJDI KFOURY
WALID ABOU-JAOUDE
WALKER L ESTES
WALKER SLOAN
WALTER E BADENHAUSEN JR
WALTER L SOB CZYK
WALTER O BRUNING IV
WALTER SOB CZYK
WANDA LOWE
WANGJIAN ZHONG
WAQAR A SALEEM
WARREN FRANK
WARREN I SHAIKUN
WARREN ISAKOW
WAYNE G VILLANUEVA
WEDERSON CLAUDINO
WEI LIU
WEI WEI
WEISI YAN
WENDELL BOBB
WENDELL GRIFFIN
WENDELL MIERS
WENDI I KULIN
WENDI S HALLER
WENDY A LEWIS
WENDY C DALY
WENDY LATUNIK
WES A ALLISON
WESLEY JOHNSON
WESLEY K THOMAS
WHITLEY HOCKENSMITH
WHITLEY J SWIFT
WHITLEY SWIFT
WHITNEY BARTON
WHITNEY D PERRY
WHITNEY J SCOTT
WHITNEY JAMIE
WHITNEY M FALLON
WHITNEY M GRAYSON

WHITNEY N DORSETT
WHITNEY SMITH
WHITNEY TACKETT
WILLARD L KEITH
WILLIAM A CURRIE
WILLIAM A DUFF
WILLIAM A LOGAN
WILLIAM A PORTER
WILLIAM ADAMS
WILLIAM ALLEN
WILLIAM B CUNDIFF
WILLIAM B KING
WILLIAM BANKS
WILLIAM BARNES
WILLIAM BEUERLEIN
WILLIAM BYRD
WILLIAM C DILLON
WILLIAM C WILSON
WILLIAM CAGLE
WILLIAM CAMP
WILLIAM CARROLL
WILLIAM CAUDILL
WILLIAM CONYER
WILLIAM CROWE
WILLIAM D BICKERS
WILLIAM D CAMP
WILLIAM D CRECELIUS
WILLIAM D DESKINS
WILLIAM D HOLLAND
WILLIAM DURKAN
WILLIAM G TAGG
WILLIAM GRANTHAM
WILLIAM H HANEY
WILLIAM HANDLEY
WILLIAM HORTON
WILLIAM HOWELL
WILLIAM J BEUERLEIN
WILLIAM J CRUMP
WILLIAM L STAFFORD
WILLIAM M COLLIER
WILLIAM M HUGHES JR
WILLIAM MANNING
WILLIAM OLIVER
WILLIAM P HOAGLAND JR
WILLIAM P WILLIAMSON II

WILLIAM PARKER, JR.
WILLIAM R COMPTON
WILLIAM R HOFFMAN
WILLIAM S FRENCH
WILLIAM S VAN CISE
WILLIAM SKINNER
WILLIAM STAFFORD
WILLIAM SUDDUTH
WILLIAM T LEWIS
WILLIAM T MCCLURE
WILLIAM TITSWORTH
WILLIAM WHITE
WILLIE WANG
WINNIE C BOLING
WINSTON CHUA
WOODFORD VAN METER
WYCLIFFE OPII
XAVIER GARCIA-ROJAS
XIAOLI WANG
XIMENA MORALES
YAFEI DU
YARED B HAILEMARIAM
YASER AL-SOLAIMAN
YASIR SAIFULLAH
YASSIN KHATTAB
YELENA G VIDGOP
YELENA VANINA
YI-YI TSAI
YOGESH MALLA
YOUSSEF DAIRI
YU-HSUAN LIAO
YURI VILLARAN
YUSUF DESHMUKH
YVAN RODRIGUES
ZACHARY D KLINGER
ZACHARY KLINGER
ZACHARY ROEDER
ZACHARY S ROEDER
ZAHID A LADHA
ZAKA U RAHMAN
ZARRISH SKHAN

